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ข่าวประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที ่

 
เรื่อง 

 
สื่อ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 53/2564 ผ ู ้ ส ม ั ค ร ร ั บ เ ล ื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ต้องยื่น
บัญชีรายรับ - รายจ่าย 
ภายในกำหนด 

แนวหน้าออนไลน ์ กกต.เตือนผู้สมัคร'สท.-นายกเทศมนตรี' 
ยื่นรายรับ-รายจ่าย ภายใน 26 มิ.ย.นี ้
 

4 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ ปธ.วิปรัฐบาลพร้อมรับชะตากรรม เตรียมใจมาแล้ว 2 ปีสู ้คดีทุจริต     

สนามฟุตซอล 
5 

2 มติชนออนไลน ์ ‘วิร ัช’ เตรียมใจรับอัยการฟ้องคดีฟุตซอล ไม่หวั ่นกระทบเก้าอี้          
ปธ.วิปรัฐบาล 

6 

3 มติชนออนไลน ์ ‘ศักดิ์สยาม’ ลั่นสัมพันธ์ ‘บิ๊กตู่’ กับ ภท. ยังปึ้ก โยนถามคนปล่อยข่าว
ปรับ ‘อนุทิน’ พ้น สธ. 

7 

4 มติชนออนไลน ์ ‘เลขาฯเพื ่อไทย’ จ่อเรียก ส.ส.โหวตสวนมติพรรคแจงวันอังคาร     
โทษหลายระดับ หนักสุดไม่ให้ลงสมัครนามพรรค 

8 

5 มติชนออนไลน ์ ‘ศรัณย์วุฒิ’ โนสน พปชร.ทาบทาม ลั่นอยู่ฝั่ง ปชต. ไม่แฟร์ กุปมไม่
อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ’65 

9 

6 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ปัดตอบ ”เรืองไกร” ย้ายขั้วมาเป็นสมาชิกพรรค บอก“วิรัช” 
แจงเหตุผลไปหมดแล้ว 

10 

7 แนวหน้าออนไลน ์ ราชกิจจาฯเผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 'ธรรมนัส พรหมเผ่า'         
ไม่พ้น 'ส.ส.- รมต.' 

11 

8 มติชนออนไลน ์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้น ‘ส.ส.- รมต.’ 12 
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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
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น
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     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
9 ผู้จัดการออนไลน ์ “คำนูณ” เผยหนี้สาธารณะใกล้แตะ 60% ของจีดีพี อาจถึงเวลาต้องขยาย

เพดาน 
13 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ด่วน! ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ ตายหนัก! พบเสียชีวิต 36 ราย ติดเชื้อเพิ่มอีก 
2,817 ราย 

19 

11 เดลินิวส์ออนไลน ์ รัฐจัดงบฯ 1 แสนกว่าล้านมีพอสู้โรค"โควิด" 21 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอี่ยม' เพ้อหนัก! พรรคร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณลอยแพ 'ประยุทธ'์ 23 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ'ฝัน! พปชร.ควรสร้างบรรทัดฐานใหม่สั่ง 'วิรัช' หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ประธานวิป-ส.ส. 
24 

14 มติชนออนไลน ์ พท.เลือดไหลอีก ‘ตรีรัตน์’ ยกทีมบางกะปิ-วังทองหลางออก ข้องใจ
เด็กเส้นเสียบผู้สมัคร ส.ก.-ส.ข. 

25 

15 มติชนออนไลน ์ ภูมิใจไทย ขอบคุณ มท. ขานรับส.ส.อภิปราย วางแนวให้ อปท.เบิกงบ    
ฉีดวัคซีน 

27 

16 มติชนออนไลน ์ ทัวร์ลงเพจวุฒิสภา โค้ดคำพูดครูหยุย ‘ส.ส.-อาจารย์-อดีตกกต.’ รุมจวก 
ล่าสุดลบทิ้งแล้ว 

28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เละตุ้มเป๊ะ! 30 
2 สยามรัฐออนไลน์ “ภูมิใจไทย” ขบเหลี่ยม “ 3ป.” 33 
3 สยามรัฐออนไลน์ ครั้งนี้ ร้าวลึก “ตู-่หนู” ศบค.ร้าว “ป้อม-เน” 2 พี่ใหญ่ เคลียร ์ 36 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ หืดขึ้นคอ 40 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ เร่งอุดรูรั่วก่อนเรือล่ม 42 
6 เดลินิวส์ออนไลน ์ ยุบสภา ธ.ค.! เฮือกสุดท้ายเรือเหล็ก 44 
7 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ประยุทธ์" วิ่งสู้ฟัด-ดิ้นสู้ต่อ! เคาะสนิมเนื้อใน  47 
8 ข่าวสดออนไลน์ วัคซีนคุ้มกันดนัทุรัง 49 
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วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.35 น. 

กกต.เตือนผู้สมัคร'สท.-นายกเทศมนตรี' ยื่นรายรับ-รายจ่าย ภายใน 26 มิ.ย.นี้ 

 
กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งสท.และนายกเทศมนตรีทุกคน ทั้งได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ภายใน 26 มิ.ย.นี้ ฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งจำคุกและปรับ เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าว เรื่อง
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี ต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ภายในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 
2564 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น สำนัก 
งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่าภายหลังจากการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้ง และไม่ได้
รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง คือ ภายในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 
แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงให้นับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็น
วันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี 

โดยในการนี้หากผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นหรือยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ ดังต่อไปนี ้

1.ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีกำหนด 5 ปี 

2.ผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี 

3.กรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 - 
100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี 

ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ทาง
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และ Application Smart Vote หรือทางบริการข้อมูลสายด่วน 1444 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/577888 

https://www.naewna.com/politic/577888
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วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.34 น. 

ปธ.วิปรัฐบาลพร้อมรับชะตากรรม เตรียมใจมาแล้ว 2 ปีสู้คดีทุจริตสนามฟุตซอล 

 
“วิรัช"ทำใจดีสู้เสือหลังอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล  เผยไม่กังวล เตรียมใจมา 2 ปีแล้ว 
ย้ำมั่นใจในความบริสุทธิ์ตัวเอง และความยุติธรรมของศาล 

วันที่ 4 มิ.ย.64 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปธ.วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่ อัยการ และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ข้อสรุปที่จะสั่งฟ้องตน และบุคลากรทางการศึกษา 84 ราย ในคดีถูกกล่าวหา
ทุจริตสร้างสนามฟุตซอล ว่า เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ  ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไร รู้สึกเฉยๆ ซึ่งคิดว่ากว่าจะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น  คาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกหลายเดือน 

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการเตรียมต้อสู้คดีในเรื่องนี้อย่างไร นายวิรัช กล่าวว่า เรื่องนี้ ตนได้มีการฟ้องร้องคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนคดีดังกล่าว ไปก่อนหน้าน้ีแล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แต่เผอิญว่าศาลยังไม่ได้รับ
พิจารณาเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 ไม่เช่นน้ันเรื่องดังกล่าวคงเสร็จสิ้นไปแล้ว 

เมื ่อถามว่าหากผลออกมาเป็นลบ จะกระทบต่อการทำงานในฐานะประธานวิปรัฐบาลหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า          
ไม่เป็นไร  ไปได้แค่ไหนก็แค่นั้น หยุดแค่ไหนก็หยุดแค่นั้น 

"คนอื่นเขาไม่ได้เตรียมตัวเลย เขาไปปุ๊บปั๊บก็มี แต่เรื่องนี้ผมรู้มาตั้งนานแล้ว ผมก็เตรียมใ จ เตรียมอะไรไว้ตั้งนานมา
ประมาณ 2 ปีแล้ว และส่วนตัวก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและมั่นใจในความยุติธรรมของศาล" นายวิรัช กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/577856 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/577856
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วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 17:05 น. 

‘วิรัช’ เตรียมใจรับอัยการฟ้องคดีฟุตซอล ไม่หวั่นกระทบเก้าอี้ปธ.วิปรัฐบาล 

 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล) กล่าวว่า จากกรณีที่อัยการ และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ข้อสรุปร่วมกัน สั่งฟ้องตนและบุคลากรทางการศึกษา 84 ราย ใน
คดีถูกกล่าวหาทุจริตสร้างสนามฟุตซอล เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ เฉยๆ ไม่ได้กังวลอะไร คาดว่ากว่าจะ
ดำเนินการเสร็จสิ้นต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน 

นายวิรัช กล่าวว่า สำหรับการสู้คดีได้ฟ้องร้องคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แต่ศาลยังไม่ได้รับพิจารณา เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด -19 ไม่เช่นนั้นเรื่องดังกล่าวคงเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ทั้งนี้มั่นใจในความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของศาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากผลออกมาเป็นลบ จะกระทบของการทำงานในฐานะประธานวิปรัฐบาลหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า   
ไม่เป็นไร ไปได้แค่ไหนก็แค่นั้น หยุดแค่ไหนก็หยุดแค่นั้น คนอื่นเขาไม่ได้เตรียมตัวเลย ไปปุบปับก็มี เรื่องนี้เรารู้มาตั้งนาน
แล้ว และเตรียมใจ เตรียมอะไรไว้ต้ังนานมา 2 ปีแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2759301 
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วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 17:18 น. 

‘ศักดิ์สยาม’ ลั่นสัมพันธ์ ‘บิ๊กตู่’ กับ ภท. ยังปึ้ก โยนถามคนปล่อยข่าวปรับ ‘อนุทิน’ พ้น สธ. 

 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 
(ภท.) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล ระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และพรรคภท. ภายหลังส.ส.พรรคภท. อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
อย่างดุเดือด รวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่นายกฯรวบอำนาจการแก้ไขปัญหาว่า ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร 
ความสัมพันธ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ส่วนที่ส.ส.พรรคภท.อภิปราย เป็นการชี้ให้เห็นถึงการทำงาน พรรคอื่นก็พูดกันทุก
พรรค ที่ผ่านมาทุกเรื่องส.ส.พรรคภท.มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมติพรรคเป็นอย่างไร 
ส.ส.ก็ปฏิบัติตาม ส่วนที่ไม่มีชื่อน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภท. ร่วมโหวตนั้น เพราะไม่สบาย และได้
แจ้งขอลาป่วยเรียบร้อยแล้ว 

“พรรคภท.เป็นพรรคที่เปิดกว้างให้ส.ส.ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาแต่ละเรื่องคืออะไร แต่การ
โหวตก็เป็นไปตามมติพรรค เห็นได้ว่าไม่มีแตกแถว”นายศักด์ิสยาม กล่าว 

เมื่อถามว่าส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาการพิจารณาวาระ 2 ในชั้นคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ
ว่ารัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลอาจมีการแปรญัตติเอื้อผลประโยชน์กันหรือไม่ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เรื่องการจัดทำ
งบประมาณเป็นเรื่องของหน่วยงานที่นายกฯและสำนักงบประมาณวางกรอบไว้ ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมือง และยืนยัน
ว่าการดำเนินการเรื่องงบประมาณทุกครั้งไม่เคยใช้อคติใดๆ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายกฯจะปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) 
ใหม่ โดยให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยินมาจากข่าว แต่เรื่องจริงนายกฯกับพรรคภท. ไม่มีปัญหากันเลย ต้องไปถาม
คนปล่อยข่าวว่าเขาต้องการอะไร 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2759327 
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วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 17:43 น. 

‘เลขาฯเพื่อไทย’ จ่อเรียก ส.ส.โหวตสวนมติพรรคแจงวันอังคาร โทษหลายระดับ หนักสุด
ไม่ให้ลงสมัครนามพรรค 

 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการดำเนินการ
กรณี ส.ส.พรรค พท. จำนวน 5 คน ลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี’65 ซึ่งสวนมติพรรค ว่าต้องแบ่งเป็น 2 กรณี 1.
จำนวน 3 คนแรก ประกอบด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.นนทบุรี 
และ นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม นั้น เราจะไม่เรียกเข้ามาชี้แจงแล้ว เพราะเจ้าตัวได้แจ้งให้ทางพรรค
รับทราบต้ังแต่แรกแล้วว่าเขาไม่สบาย 

นายประเสริฐกล่าวว่า ส่วน 2.กรณี นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี และ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี 
ที่ไม่มาใช้สิทธิลงมติ และไม่สามารถติดต่อได้นั้น พรรคได้เรียกทั้งคู่เข้ามาชี้แจงในวันอังคารที่ 8 มิถุนายนนี ้

เมื่อถามว่าโทษที่พรรคตั้งไว้ในการดำเนินการกับ ส.ส.หากกระทำผิดจริงคืออะไร นายประเสริฐกล่าวว่า ขั้นแรกคือการ
ไม่ให้ร่วมกิจกรรมกับพรรค ขั้นที่หนักคือ หากใครที่ทำบ่อยๆ พรรคเตือนแล้วก็ยังไม่ฟัง ก็อาจถึงขั้นไม่ให้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกต้ังครั้งหน้า 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2759394 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2759394


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 19:08 น. 

‘ศรัณย์วุฒิ’ โนสน พปชร.ทาบทาม ลั่นอยู่ฝั่ง ปชต. ไม่แฟร์ กุปมไม่อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ’65 

 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าว
ว่าถูกทาบทามให้เข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าตนเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปร่วมกับ
พรรค พปชร. ส่วนที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ออกมาให้
สัมภาษณ์นั้น เป็นการพูดด้วยความสนิทสนมส่วนตัวที่มักจะคุยหยอกล้อเล่นกันเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่
ระดับสูงของพรรค พปชร.หลายคนมาทาบทามอยู่หลายครั้ง 

นายศรัณย์วุฒิกล่าวว่า อีกประเด็นหนึ่งที่มีคนให้ข่าวว่าที่ตนไม่อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี’65 ครั้งนี้เพราะถูก 
พปชร.ซื้อตัวไปแล้วนั้น คิดว่าเป็นการให้ข่าวไม่แฟร์กับตน และขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ที่ตนไม่อภิปรายนั้นเหตุ
เพราะมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาต่างหาก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2759611 
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4 มิถุนายน 2564 18:13 น. 

“บิ๊กป้อม” ปัดตอบ ”เรืองไกร” ย้ายขั้วมาเป็นสมาชิกพรรค บอก“วิรัช” แจงเหตุผลไปหมดแล้ว 

 
เมื ่อวันที ่ 4 มิ.ย. ที ่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ผ่านวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ ที่ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ(สมช.) 

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ดักรอสัมภาษณ์ในประเด็นที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ย้ายมา
สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)และเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565  โดยพล.อ.ประวิตร ระบุว่า เรื่องดังกล่าว นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชารัฐ และประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)  พูดไป
หมดแล้ว  

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250236 
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วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.28 น. 

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 'ธรรมนัส พรหมเผ่า' ไม่พ้น 'ส.ส.- รมต.' 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6/2564 ระหว่างประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม 
ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 
160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า 
ร.อ.ธรรมนัส ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี เหตุไม่เคยต้องคำพิพากษาศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/577995 
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วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - 20:05 น. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้น ‘ส.ส.- รมต.’ 

 
เมื ่อวันที ่ 4 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที ่ 6/2564 ระหว่างประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม 
ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 
160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า 
ร.อ.ธรรมนัส ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี เหตุไม่เคยต้องคำพิพากษาศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2759695 
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4 มิ.ย. 2564 21:14  

“คำนูณ” เผยหนี้สาธารณะใกล้แตะ 60% ของจีดีพี อาจถึงเวลาต้องขยายเพดาน 

 
“คำนูณ” คาดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีแตะ 60% ในปีหน้า หลังจากรัฐบาลกู้เงินแก้ผลกระทบโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 
และกู้โปะงบประมาณปี 65 รวมกว่า 2.8 ล้านล้าน และในปีงบประมาณ 66 ต้องกู้มาปิดหีบงบประมาณอีก อาจถึงเวลา
ที่ต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ สามารถทำได้โดยอ้างเหตุภาวะวิกฤต แต่รัฐบาลคงต้องคิดให้หนัก เพราะ “60%” เป็น
ตัวเลขทางจิตวิทยาและเป็นตัวเลขทางการเมืองด้วย 

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn ในหัวข้อ หนี้
สาธารณะใกล้แตะเพดาน 60% ฤาถึงเวลาต้องทบทวนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีใหม่? มีรายละเอียดว่า 

รัฐบาลตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 อีก 5 แสนล้านบาท มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะเป็นการทยอยกู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พระราชกำหนดนี้จะ
เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 มิถุนายน ถ้าผ่านก็คาดว่าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของวุฒิสภา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 

นี่คือการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินนอกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ต้องนำเงินนั้นส่งคลัง และสามารถใช้เงิน
น้ันไปนอกกระบวนการของกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เลย 

เป็นครั้งที่ 2 เพราะเหตุโควิด-19 

เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 7 ปีกว่าของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

และเป็นครั้งที่ 2 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีหลักการแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ 

ขณะที่ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่เพิ่งผ่านมติสภาผู้แทนราษฎรวาระ 1 เมื่อคืนวันที่ 2 
มิถุนายน และกำลังอยู่ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ยังคงมีลักษณะเป็นงบประมาณขาดดุล (รายจ่ายมากกว่ารายได้-
ต้องกู้เงินมาชดเชย) ต่อเนื่องมาหลายปีดีดัก และต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณที่ 8 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เราต้องกู้เงินอีก 7 แสนล้านบาท 
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ทั้งนี้ ตามตารางโครงสร้างงบประมาณ 2565 ที่นำมาแสดงและวงสีแดงไว้ 

ยอด 7 แสนล้านบาทนี้เป็นยอดสูงสุดเต็มวงเงินที่ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 21 อนุญาตให้กู้ได้
ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด -19 ที่ยังไม่จบจึงต้องออก
กฎหมายพิเศษกู้เงินเป็นการเฉพาะ 

สรุปตรงนี้ว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เราต้องกู้เงิน 2 ยอดทั้งนอกและในงบประมาณเท่ากับ 5 + 7 
แสนล้านบาท 

รวมเป็นเงินกู้ 1.2 ล้านล้านบาท ! 

ย้อนกลับไปดูปี 2563 ตั้งแต่เกิดโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบันปี 2564 อรรถาธิบายโดยโครงสร้างข้างต้น เรากู้เงินโดยออก
กฎหมายพิเศษกู้เงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาแล้ว 1 ล้านล้านบาท ขณะที่กู้เงินในกฎหมายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 อีกเป็นตัวเลขกลมๆ 6 แสนล้านบาท ตัวเลขจริงตามตารางเดิมที่นำมาแสดงไว้และ
วงสีแดงไว้ให้เห็นเช่นกันคือ 608,962.5 ล้านบาท 

สรุปว่าในปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 นี้ เราต้องกู้เงิน 2 ยอดทั้งนอกและในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เท่ากับ 1 ล้านล้าน + 6 แสนล้าน 
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รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 1.6 ล้านล้านบาท ! 

และรวมแล้วหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ต้นปี 2563 เป็นต้นมาไปจนถึงกันยายน 2565 เรากู้เงินและจะกู้เงินรวมเท่ากับ 1.2 
ล้านล้าน + 1.6 ล้านล้าน 

รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 2.8 ล้านล้านบาท ! 

เมื่อเปรียบเทียบว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ยอดรวมคือ 3.1 ล้านล้านบาท โดยจำแนกเป็นงบ
ลงทุน 6.24 แสนล้านบาท 

ยอดรวมเงินกู้ 2.8 ล้านล้านบาทก็เกือบจะเท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ 1 ปีงบประมาณ ! 

หรือมากกว่างบลงทุนของประเทศรวมกัน 4 ปีงบประมาณ !! 

ที่สำคัญกว่านั้นคือ เรายังจะต้องกู้เงินกันต่อไปอีก ในปีต่อๆ ไป 

อย่างนัอยถ้าโชคดี วิกฤตโควิด-19 “เอาอยู่” พอสมควรแล้วและไม่มีการระบาดรุนแรงระลอกใหม่ให้จำเป็นต้องออก
กฎหมายพิเศษกู้เงินเพิ่มเติมนอกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีก เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องจัดทำงบป ระมาณ
ขาดดุลกันต่อไป อย่างน้อยที่สุดก็ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 คือยังจะต้องกู้เงินใน
กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหลังวิกฤตรายได้ของรัฐบาลจากภาษีอากรยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
แน่นอน ขณะที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนเดินหน้าให้มากที่สุดโดยเร็วที่สุด 
รายจ่ายภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

หันไปดูตารางงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 อีกครั้ง ปีนี้เราจัดทำงบประมาณแบบลดรายจ่ายลงมาจาก 3.3 ล้าน
ล้านบาทในปีก่อนเหลือ 3.1 ล้านล้านบาท 

เพราะรายได้จากภาษีอากรลดลงมาก 

ทำให้แม้จะลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงแล้ว ก็ยังต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลกัน “เต็มแม็ก” เต็มวงเงินที่กฎหมาย
อนุญาตให้ทำได้ ด้วยยอดสูงสุดทำสถิติเป็นนิวไฮ กระนั้น งบลงทุนก็ยังต่ำกว่ายอดเงินกู้ชดเชยการขาดดุลจนถูกวิพากษ์
กันมากว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 20 (1) 

ปีงบประมาณ 2566 อย่างไรก็ต้องกู้เงินมา “ปิดหีบงบประมาณ” ครับ ! 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังยังบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเงินใช้ในโครงการอื่นๆ เพราะเรายังสามารถกู้เงิน “เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม” ได้อีก ขณะน้ีกำลังพิจารณาอยู่ 

ฟังดูแล้วน่าจะหมายถึงการกู้เงินตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.  2548 มาตรา 22 

ซึ่งเป็นการกู้นอกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกประเภทหนึ่ง 
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แต่การกู้เงินของประเทศไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามก็ถือเป็น “หนี้สาธารณะ” โดยมีกรอบเพดานตามกฎหมายวินัย
การเงินการคลังที่ต้องปฏิบัติตามอยู ่

คือสัดส่วนของหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ต้องไม่เกิน 60 % ! 

ขณะนี้แม้ยังไม่ถึงก็จริง 

แต่ก็ไม่ห่าง 

ผู้อำนวยการ สบน. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง) บอกว่าภายในสิ้นกันยายน 2564 สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อจีดีพีน่าจะอยู่ที่ 58.56% และภายในปี 2565 น่าจะอยู่ใกล้เคียงหรือแตะที่ 60% 

ไม่มีใครบอกได้ชัดเจน 

ทั้งนี้เพราะตัวเลขจีดีพีที่เป็นฐานในการคำนวณนั้นขยับได้ ถ้าตัวเลขจีดีพีขยับสูงขึ้น เปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะต่อจีดีพี
ก็จะต่ำลง การกู้มาใช้จ่ายหรือแก้ปัญหาโดยหลักการก็เป็นการทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้า อย่างเช่นการออก
กฎหมายพิเศษกู้เงิน 5 แสนล้านล่าสุดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคลมว่าจะช่วยยกระดับจีดีพีให้สูงขึ้น 1.5% ใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาเราจึงเห็นโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ล้วนออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย แม้แต่การแจกเงินก็เลือก
รูปแบบแจกผ่านการใช้จ่าย ไม่ได้เลือกรูปแบบแจกไปเฉยๆ ที่สุดแท้แต่ผู้รับแจกจะตัดสินใจเอาไปทำอะไร รวมทั้ง
เรียกร้องให้คนมีเงินออกมาใช้เงินให้มากขึ้น โดยรัฐคาดหมายว่ามาตรการระดมฉีดวัคซีนปูพรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็น
ต้นไปจนถึงสิ้นปี 2564 จะสามารถทำให้ประเทศไทยค่อยๆ กลับมาเป็นปกติได้ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ค้าขายได้ ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนเดินหน้าใกล้เคียงเดิมมากที่สุด  ตัวเลขจีดีพีก็จะขยับสูงขึ้น
แน่นอน 

แต่ก็นั่นแหละ ขณะนี้การระบาดระลอกปัจจุบันยังดำรงอยู่ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นไม่เร็วทันใจนัก 

ถึงสัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังแค่แตะ 60% ในปีหน้า ยังไม่เกินกรอบก็ตาม 

แต่ก็คงใกล้เคียงแล้ว ! 

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าแผนตรากฎหมายพิเศษกู้เงินเมื่อแรกผ่านมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังเสนอให้กู้เงิน 7 
แสนล้านบาท จนเป็นข่าวไปทั่ว แต่สุดท้ายเมื่อเข้าสู่การพิจารณาตรวจร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสทั้งด้านกฎหมายและด้านการเงินการคลังนั่งอยู่หลังจากสอบถามผู้แทนกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบ
ให้เข้าไปชี้แจงทุกแง่ทุกมุมแล้วได้ตัดสินใจปรับลดวงเงินลงเหลือ 5 แสนล้านบาท น่าจะบ่งบอกเราได้ว่าเมื่อผ่านการคิด
ทบทวนอย่างรอบคอบแล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ดีกว่า เดี๋ยวจะไปชิดติดเพดานจนฉิวเฉียดเกินไป 

ก็แล้วในเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำเป็นงบประมาณขาดดุลอีก ต้องกู้ใน
งบประมาณอีก 

แล้วจะทำกันอย่างไร ? 
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หนึ่งในข้อคาดการณ์จากนักการเงินการคลังทั้งหลายจึงคือ… 

การทบทวนเพื่อปรับขยายกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีให้สูงขึ้นไปจาก 60% มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ! 

กระบวนการทบทวนเพื่อขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีนั้นเพียงใช้มติของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งเท่าน้ัน 

ไม่ต้องแก้กฎหมาย 

ไม่ต้องผ่านรัฐสภา 

กรอบ 60% ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มาจากผลการประชุมของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐครั้งแรกหลัง 
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

ประกาศคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2561 ตีพิมพ์ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตาม
ภาพ 

จะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี 

ทั้งนี้ ตามบังคับมาตรา 50 วรรคสอง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 

“ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย” 

การประชุมเพื่อหารือเพื่อทบทวนกรอบและเกณฑ์ต่างๆ จึงจะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ตามบังคับของกฎหมายวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอยู่แล้ว อันที่จริงถ้าจะให้เป็นไปตรงตามกฎหมายควรจะต้องเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำ 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สบน.กล่าวไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2564 น้ี 

การขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีขึ้นไปให้เกิน 60% ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นสัญญาณร้ายแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยเสมอไปแต่ประการใด ไม่ได้มีตำราใดระบุไว้ตายตัว เพราะของพรรค์นี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของแต่ละ
ประเทศประกอบกัน 

ประเทศที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเกิน 60% มีอยู่มาก รวมถึงประเทศร่ำรวยอย่างสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นซึ่งเกิน
กว่า 100% เสียด้วยซ้ำ 

ทว่า เราจะอ้างแต่เขาอย่างเดียวไม่ได้ เพราะพื้นฐานต่างกัน 

โดยเฉพาะฐานของภาษีอากร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีพอสมควร หากจะขยับเพิ่มเพดานในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เป็นเรื่อง
ที่สามารถทำได้ เชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์มหภาคทั้งหลายไม่มีใครค้านแน่นอน โดยถ้าจะให้ดีก็ต้องดำเนินการปฏิรูป
เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ อย่างจริงจังไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน 
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แต่ประชาชนทั่วไปล่ะ ? 

จะเข้าใจได้สมบูรณ์ละหรือหากมีการปรับกรอบขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีพีขึ้นไปให้เกิน 60% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสภาวะที ่ม ีฝ ่ายค้านทั ้งในสภาและนอกสภาทำงานอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เฉพาะในสภาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระ 1 เมื่อดึกคืนวันที่ 2 มิถุนายน สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู ้ได้รับมอบให้เป็นผู ้อภิปรายปิดของฝ่ายค้านก็ได้แตะประเด็นนี ้ไว้แล้วและตั ้งคำถามอย่างจริงจังกับ
นายกรัฐมนตรีว่าจะจัดทำงบประมาณปี 2566 อย่างไร จะแก้กฎหมายขยายเพดานสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีขึ้นไป
หรือไม่ 

นี่แหละคือโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องคิดให้หนัก ! 

เป็นการบ้านข้อสำคัญที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์ และชี้แจงแสดงเหตุผลในคำตอบให้ประชาชนเข้าใจ 

เพราะอัตรา “60%” นี้เป็นมากกว่าความเหมาะสมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์
วิกฤตที่นอกเหนือความคาดหมาย… 

หากแต่เป็นเสมือนตัวเลขทางจิตวิทยา และตัวเลขทางการเมือง ! 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000054192 
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5 มิถุนายน 2564 

ด่วน! ยอด 'โควิด-19' วันนี้ ตายหนัก! พบเสียชีวิต 36 ราย ติดเชื้อเพิ่มอีก 2,817 ราย 

 
ยอด "โควิด-19" วันนี้ ยังคงจับตาสถานการณ์ เสียชีวิตยังคงสูงต่อเนื่อง หลังพบเสียชีวิตเพิ่ม 36 ราย ติดเชื้ออีก 2,817 
ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ยังลุกลามต่อเนื่อง และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 มิ.ย. 64 ภาพรวมของการ
ระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก  2,817 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
2,502 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 315 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 174,796 ราย อีกทั้งยีงมี
ยอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 36 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 
1,119 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 1,213 ราย 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีมีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกนับพันรายจากทั่วประเทศ 

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 5 มิ.ย. 64 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 
รายใหม่เพิ่ม 2,817 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเช้ือสะสมไปแล้ว 145,933 ราย 

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 3 มิ.ย. 2564 รวม 
3,961,589 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 2,727,759 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 1,233,830 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) 

โดยที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ย้ำถึงความสำคัญของวัคซีนโควิด -19 ที่อนุมัติให้ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉิน พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงน้อยกว่า 10 รายต่อ 1 ล้านเข็ม สามารถลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง เพื่อนำไปสู่การ
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้รับการฉีดเร็วที่สุด 
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ขณะนี้ วัคซีนโควิด-19 หลักที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับวัคซีนหลัก หากไม่มีอะไร
คลาดเคลื่อน ภายในสิ้นปีนี้ ไทยจะมีวัคซีนจาก 2 เจ้านี้รวมกันอย่างน้อย 70 ล้านโดส แบ่งเป็นซิโนแวคที่จะนำเข้าจาก
จีน 9 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตเองในประเทศอีก 61 ล้านโดส (ไม่รวมที่นำเข้าจากต่างประเทศ 117,000 
โดสเมื่อต้นปี) 

ขณะที่วัคซีนทางเลือกเพื่อรับมือการระบาดของ โควิด-19 จะแบ่งออกเป็น 2 ทาง 

1. ดำเนินการโดยรัฐ ให้ประชาชนฉีดฟรี 

2. จำหน่ายโดยเอกชน ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเอง 

วัคซีนทางเลือกที่ดำเนินการโดยรัฐขณะนี้มีอยู่ 4 ราย ได้แก่ ไฟเซอร์ ซึ่งมีแผนนำเข้า 20 ล้านโดสภายในสิ้นปี, จอห์นสัน
แอนด์จอห์นสัน (10 ล้านโดส) ที่ผ่านการรับรองจาก อย.ไปแล้ว และอีก 2 รายที่รอ อย. รับรองอยู่ อย่าง สปุตนิกวี ซึ่งมี
แผนนำเข้า 20 ล้านโดส และรายล่าสุดคือ ซิโนฟาร์ม ซึ่งยังไม่สรุปตัวเลขนำเข้าอย่างเ ป็นทางการ เมื่อนับรวมวัคซีน
ทางเลือกเหล่านี้ ไทยจะมีวัคซีนเพิ่มอีกอย่างน้อย 55 ล้านโดส 

นั่นหมายความว่า ภายในสิ้นปีนี้ คนไทยจะมีวัคซีนโควิด-19ทั้งตัวหลักและตัวเลือก รวมกันอย่างน้อย 125 ล้านโดส 

"การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ" เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบใน 3 ประเด็นหลักเกี่ยวกับการ
จัดการวัคซีนโควิด-19 คือ  

เพิ่มจำนวนวัคซีนจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ภายในปี 2565  

เร่งทำงานเชิงรุกเพื่อให้การเจรจาจัดซื้อวัคซีนให้คืบหน้ารวดเร็ว ซื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสรับวัคซีนที่ครอบคลุม
การกลายพันธุ์ของโควิด-19 หรือ สายพันธ์ุอื่นๆ 

การปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้ปูพรมฉีดเข็มแรกให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด 

 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941874 
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เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.27 น. 

รัฐจัดงบฯ 1 แสนกว่าล้านมีพอสู้โรค"โควิด" 

 
รัฐบาลยันจัดงบประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาทมีพอสู้โรค "โควิด" แจงจ่ายแล้ว 8.7 หมื่นล้านบาท สำรองอีก 3 หมื่นล้าน
ใน พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า จากที่ตนได้ติดตามการอภิปราย
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  พบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตนจึงขอชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
อย่างสูงสุด และได้จัดสรรวงเงินที่จะใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 
เบื้องต้นจำนวน 117,000 ล้านบาท และในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2565 ยังจัดงบประมาณด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขตามภารกิจของหน่วยงานที่ประกอบด้วยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน กองทุนภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย วงเงินรวม 295,000 ล้านบาท 

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2563–2564 รัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณจากทั้งงบ
กลางกรณีฉุกเฉิน และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วจำนวน 87,862 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ้าน (อสม.) 22,146 ล้านบาท , การจัดซื ้อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,824 ล้านบาท , ค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 29,304 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน ทั้งการวิจัยพัฒนาในประเทศ และค่ารักษากรณี
อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน 21,134 ล้านบาท, การเฝ้าระวัง ป้องกัน และค้นหาเชิงรุก 6,483 ล้านบาท , การจัดตั้ง
สถานกักตัวของรัฐและสถานที่กักกันโดยองค์กรต่างๆ 6,452 ล้านบาท , การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 519 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.
2564 (กรอบวงเงินกู้ 500,000 ล้านบาท) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท 
เพื่อเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอนของการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการใช้เงินจาก พ.ร.ก.ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาโรค
นี้ จะทำได้เร็วกว่าและทันสถานการณ์มากกว่าการรอใช้จากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2565 ที่กว่าจะเริ่มใช้ในเดือน 
ต.ค.2564 
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"ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการสถานการณ์โควิด-19  ทั้งการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ วัคซีนเพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และการดูแลบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงการบริหารประเทศทั้ง 2 
ช่วงเวลา ทั้งช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และหลังสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อเนื่องในทุกมิติทั้งความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ" น.ส.รัชดา กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/847864 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:43 น. 

'เอี่ยม' เพ้อหนัก! พรรคร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณลอยแพ 'ประยุทธ์' 

 
5 มิ.ย. 64 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณครั้งนี้อาจเป็นครั้ง
สุดท้ายของรัฐบาลและรัฐสภาชุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกรุมถล่มกลางสภาจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่า 
หนัก แต่ที่ลำบากใจคือการถูกโดดเดี่ยวจากการถูกรุมกินโต๊ะจากพรรคร่วมรัฐบาล ขนาดลูกหาบของพลังประชารัฐยังได้
แต่นั่งดูตาปริบๆไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่องครักษ์ปกป้อง เป็นการส่งสัญญาณและสิ่งบ่งชี้ว่าความอดทนของ
เพื่อนร่วมทีมองคาพยพพรรคร่วมรัฐบาลมีขีดจำกัด อยู่กันมาจนรู้เช่นเห็นชาติว่าการเป็นนั่งร้านค้ำยันอำนาจที่รอวันถูก
รื้อทิ้งเป็นอย่างไร เวลาที่เหลืออยู่จะตบหัวแล้วลูบหลังพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อการได้ไปต่อของรัฐบาลไม่ทันแล้ว อย่างมาก
ก็ทำได้แค่กลืนเลือดเพื่อสะสมพละกำลังไว้สู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ในลักษณะตัวใครตัวมัน มือใครยาวสาวได้    
สาวเอา เท่านั้น  

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่านอกจากจะถามว่า 7 ปีแล้วไง ที่นักวิชาการออกมาบอกว่า เป็นวลีอันธพาล ก้าวร้าว โอหัง 
พร้อมจะปรี่เข้าไปใช้ความรุนแรง ประชาชนตอบว่าเป็น 7 ปีที่วิกฤตหนัก ลองหันไปถามพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่าอยู่
ร่วมกันมา 2 ปีกว่าแล้วเป็นไง เลือกตั้งครั้งหน้ายังจะมาจับมือกันอีกไหม เข็ดหรือยัง 

“พรรคร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณพร้อมทิ้งพายหัก ไม่พายเรือให้พล.อ.ประยุทธ์ นั่งอีกต่อไป เรือรั่วสนิมเกรอะ อุดยังไงก็อุด
ไม่อยู่ เวลาที่เหลือของรัฐบาล ยิ่งฝืนอยู่ ยิ่งลำบาก” นายอนุสรณ์ กล่าว  

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105333 
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05 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:06 น. 

'ศรีสุวรรณ'ฝัน! พปชร.ควรสร้างบรรทัดฐานใหม่สั่ง 'วิรัช' หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานวิป-ส.ส. 

 
5 มิ.ย. 64 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่า "พป
ชร.ควรสร้างบรรทัดฐานใหม่ เมื่ออัยการ สั่งฟ้อง วิรัช คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอล โดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานวิป 
และส.ส.ไปเสีย" 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105329 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2564 - 10:22 น. 

พท.เลือดไหลอีก ‘ตรีรัตน์’ ยกทีมบางกะปิ-วังทองหลางออก ข้องใจเด็กเส้นเสียบผู้สมัคร 
ส.ก.-ส.ข. 

 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ -วังทองหลาง และอดีตเลขาธิการ
กลุ่มเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วย นายบำรุง รัตนะ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) เขตวังทองหลาง4 สมัย และ นาย
ประเสริฐ ทองนุ่น อดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.)เขตบางกะปิ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคเพื่อไทย(พท.) ประเภทตลอดชีพ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา 

นายตรีรัตน์ โพสต์ข้อความถึงเหตุผลการลาออกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เรียน พี่น้องประชาชนชาวบางกะปิ -วัง
ทองหลาง และทุกท่านที่เคารพครับ ผมมีความอึดอัดและลำบากใจที่ต้องกราบเรียนทุกท่านให้ทราบว่า วันนี้ผมได้
ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิก “พรรคเพื่อไทย” แล้วครับ 

พรรคเพื่อไทยถือเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาสทางการเมือง ให้โอกาสผมได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และเข้าทำงานในคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญชุดต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกของรัฐสภาที่สำคัญและมีเกียรติยิ่ง ผม
ขอบคุณพรรคและคณะผู้บริหารที่เคยให้โอกาสผมทำงานที่ผมรักเพื่อพี่น้องประชาชนมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 

แต่หลังจากพรรคเพื่อไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารพรรค แม้ผมจะไม่ได้ถูกเรียกให้ร่วมกิจกรรมกับพรรคฯ แต่ใน
แง่ดีก็ทำให้ผมสามารถใช้เวลาในการทำงานพื้นที่ในเขตบางกะปิและวังทองหลางได้มากขึ้นร่วมกับพี่น้องอดีต ส.ก. และ 
อดีต ส.ข. ประจำเขต เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในการรับใช้พ่ีน้องประชาชนในระดับท้องถิ่นเป็นเวลานาน พวกเรามีความรัก
ความผูกพันกันอย่างแนบแน่น เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และด้วยความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจที่ตรงกัน 
พวกเขาจึงได้อาสาลงสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนในเขตต่อไปในนามพรรค 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพรรคเพื่อไทยมีมติส่ง ทีมงานจากเขตอื่น เข้ามาเป็นว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นแทนทีมงานเดิมที่ได้การ
ไว้วางใจโดยพี่น้องชาวบางกะปิ-วังทองหลางเป็นเวลานาน และเป็นเสมือนครอบครัวผม โดยมติดังกล่าว ย่อมส่งผลให้
ทีมงานของผมหมดสิทธิ์ในการอาสาเข้าเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่นของพรรคไปด้วย 

จุดยืนในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนผม คือ ความเป็นทีมเวิร์คและการทำงานร่วมกันกับคนที่สัมผัสและรู้ปัญหาพี่
น้องในเขตเลือกต้ังของผมอย่างแท้จริง 
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ดังนั้นผมและพี่น้องของผมทั้งทีม ประกอบไปด้วย อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. และผู้ปฏิบัติ งานการเมืองส่วนหนึ่งจากพรรค
เพื่อไทยในเขตบางกะปิ และวังทองหลาง จึงตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเป็น
ทางออกเดียวที่จะได้อาสาทำงานเคียงข้างและรับใช้พี่น้องประชาชนในเขตบางกะปิและเขตวังทองหลางต่อไป 

ขอขอบคุณที่พี่น้องประชาชนในเขตที่สนับสนุนผมและทีมงานในฐานะพรรคเพื่อไทยมาตลอด และผมยืนยันว่าแม้จะ
ไม่ได้สังกัดพรรคแล้ว แต่จะยังคงทำงานอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2760140 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2564 - 11:01 น. 

ภูมิใจไทย ขอบคุณ มท. ขานรับส.ส.อภิปราย วางแนวให้ อปท.เบิกงบ ฉีดวัคซีน 

 
“ศุภชัย” ขอบคุณ “มหาดไทย” ทลายให้ อปท. เบิกจ่ายงบให้ ปชช.เข้าถึงวัคซีน 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่
กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3219 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า พรรคภูมิใจ
ไทย ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่รับฟังข้อเสนอแนะของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่าย 2565 ซึ่งตลอด 3 วันที่ผ่านมา ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ได้อภิปรายชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการไปฉีดวัคซีน ทั้งการขนส่งประชาชนจากพื้นที่ห่างไกล น้ำดื่ม อาหาร 
ของประชาชน ค่าเบี้ยเลี้ยง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องใช้ในจุดฉีด
วัคซีน เช่น เครื่องวัดความดัน วัดหัวใจ รถพยาบาลจอดคอยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกลอาจเข้าไม่ถึงบริการฉีดวัคซีน ถ้าไม่จัดสรรงบไปให้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะส่วนกลางคือกระทรวงมหาดที่ยังมีแนวทาง
ปฏิบัติไม่ที่ชัดเจน เมื่อมีคำสั่งนี้ออกมา ตามที่พรรคภูมิใจไทยได้อภิปราย เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
การฉีดวัคซีน ด้วยความรวดเร็ว สะดวก สบาย มากขึ้น ต้องขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดรับฟังปัญหาและช่วยหา
แนวทางแก้ไข นี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ให้ตัวแทนประชาชน มานำเสนอ
ปัญหา สะท้อนปัญหา แล้วฝ่ายบริหารผู้เกี่ยวข้องนำไปหาทางแก้ไข เป็นกลไกสำคัญ ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหา
สถานการณ์ร้ายแรง ที่จะทำให้เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่กล้าพูด ไม่กล้าอภิปราย ปัญหาของ
ประชาชนจะยิ่งไม่ได้รับการแก้ไข แต่เราเป็นพรรคที่กล้าพูด กล้าทำ” นายศุภชัยกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2760165 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2564 - 12:58 น. 

ทัวร์ลงเพจวุฒิสภา โค้ดคำพูดครูหยุย ‘ส.ส.-อาจารย์-อดีตกกต.’ รุมจวก ล่าสุดลบทิ้งแล้ว 

 
ทัวร์ลงเพจวุฒิสภา โค้ดคำพูดครูหยุย “ส.ส.-อาจารย์-นักวิชาการ” ร่วมจวก ล่าสุดลบทิ้งแล้ว  

ตามที่เพจ วุฒิสภา ได้โพสต์กราฟฟิกภาพคำพูดของ “ครูหยุย” นายวัลลภ ตังคณะนุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระบุว่า “การเมืองในระบอบรัฐสภา 
มีรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศ มีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบ ถ่วงดุล แต่สำหรับประเทศไทย ยังมีอีกฝ่ายคือ ฝ่ายแค้น 
มีไว้ถ่วงความเจริญของชาติ” จนทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ตั้งแต่บทบาทของเพจประชาสัมพันธ์ 
เนื้อหาจากกราฟฟิก กระทั่งล่าสุด เพจได้ลบออกไปแล้ว 

ล่าสุด ( 5 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว ได้มีส.ส. อดีตส.ส. และนักวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวน
มากเช่นกัน อาท ิ

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า “สวัสดีครับพี่น้องที่รัก 

เพจวุฒิสภาแชร์ภาพนี้ครับ ผมเองก็ไม่ทราบเจตนา แต่ถ้าอ่านเพียงแค่นี้ ผมขอตั้งคำถามกลับว่า  จนวันนี้ ส.ว. ยังไม่
ทราบอีกหรือว่า ตนเองและพรรคพวกทำให้เกิดความวิปฤติของการเมืองไทยยังไง 

ไม่มีประเทศไหนเอาส.ว.มาเลือกนายกฯ ทำให้เราได้นายกที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร อำนาจประชาชนจากการ
เลือกตั้งมีน้อยนิด 

ส.ว.สรรหากกต. ที่จัดการเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งไร้มาตรฐาน อื้อฉาวไปทั่วโลก 

ส.ว.สรรหา ปปช. ที่เพิกเฉยการตรวจสอบนายพลทั้งหลาย ประยุทธ์ ประวิทย์ อนุพงษ์ ธรรมนัส 

และอีกมากมายที่ทำให้ศาล กระบวนการยุติธรรมของเราบิดเบ้ียว การตรวจสอบยากเย็น การถ่วงดุลอำนาจไม่มี !!! 

ส.ว.นั่งฟังที่เราตรวจเจอกางเกงในทหารเกณฑ์ จนถึงเรือดำน้ำ แพงกว่าตลาด 3 เท่า มีความอื้อฉาวในการตั้งงบและ
จัดซื้อ สว.เห็นยังไง 

ส.ว.น่ังฟังเราตรวจเจอหลักฐานวุฒิปลอม และหลักฐานการดำเนินคดีค้ายาเสพติดของรัฐมนตรี ส.ว.เห็นยังไง 
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แทนที่จะยอมรับ และสนับสนุนการตรวจสอบ กลับโจมตีว่าเราเป็นฝ่ายแค้น ถ่วงความเจริญประเทศ น่ีคือการกล่าวหาที่
รุนแรงมาก และชัดเจนว่าอะไรอยู่ในความคิดส.ว. 

ประยุทธ์ก็คิดอย่างนี้ครับ พวกเขาคือคนดี คนเก่งที่ทำทุกอย่างแล้วเพื่อประเทศ 

ผมยืนยันว่า เราตั้งใจตรวจสอบ ถ่วงดุลอย่างเต็มที่ ก้าวไกลคือฝ่ายค้าน และเราจะทำงานต่อไป 

ไม่มีแค้นครับ แต่วันหนึ่งประชาชนจะชนะ และจบวงจรอุบาทว์ของรัฐประหารและ ส.ว.แต่งต้ังอีกต่อไป” 

นายชำนาญ จันทร์เรือง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า “เพจวุฒิสภาเป็นเพจที่
เป็นทางการ โพสต์ข้อความแบบนี้ได้ด้วยเหรอ 

“อ้อ “ถ่วงดุล” ก็สะกดผิดเป็น “ถ่วงดุลย์” อีกด้วย #ภาษีเรา” 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
โพสต์แสดงความเห็นว่า “อ่านแล้วคัน ส.ว. มีไว้ทำไม” 

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า “ไม่บอกก็คงไม่รู้
ว่าเขาคือ ขาใหญ่ NGOs ด้านสิทธิเด็ก เพราะแทบไม่มีความเห็นใดๆ เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เยาวชนได้ถูกละเมิดจากการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย 

เข้าใจแหละครับว่าทำงาน NGOs ด้านเด็กมาเป็นสิบๆปี ก็ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตและมั่นคงเท่ากับการดำรงตำแหน่งที่สืบ
เนื่องมาจากการรัฐประหาร 

หนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ดำรงตำแหน่ง สนช. หลังรัฐประหาร 2549, สนช. หลังรัฐประหาร 2557, และวุฒิสมาชิกภายใต้
รัฐบาลของประยุทธ์ ที่สามารถนำพาประเทศชาติมาได้ถึงจุดนี้ 

ขอให้แสดงจุดยืนในการสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ ต่อไปตราบกระทั่งหมดลมหายใจ” 

นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า “นี่หรือคือ
คำพูดของคนที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีความหมายว่า สภาที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ , ความเป็น
ผู้ใหญ่ (ความหมายของคำว่า “วุฒิ”) 

ผมไม่ทราบว่าท่านพูดถึงใคร ฝ่ายใด และผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเห็นด้วยกับคน หรือฝ่ ายที่ท่านกำลังพูดถึง แต่คำถามผม
คือ แล้วท่านรู้ไหมว่า วุฒิสภาตามระบอบรัฐสภาอย่างที่ท่านกล่าวอ้างมานั่นเขาทำหน้าที่อะไรกัน? แล้วท่านล่ะทำหน้าที่
น้ันรึยัง? #สรุปกำลังวิจารณ์ใคร”  

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2760303 
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4 มิถุนายน 2564 23:00 น. 

เละตุ้มเป๊ะ! 

 
แม้หมายจับ “ลุงพล” นายไชย์พล วิภา แห่ง “บ้านกกกอกเดอะซีรีย์” จะมาช่วงชิงเรตติ้งไปในช่วงท้ายๆของศึก
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความไฟลุกของเวทีซักฟอกงบประมาณฯ ซึ่งแทนที่จะเป็นเวทีโชว์ออฟของฝ่ายค้านที่สู้อุตส่าห์
โฆษณาเอาไว้ว่าจะเป็นน้องๆศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่กลับกลายเป็นเวทีทวงแค้นใน “สงครามคนกันเอง”!! ของพรรค
ร่วมรัฐบาล 

ถึงขนาดที่ “บิ ๊กตู ่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เก็บอาการน้อยใจไม่อยู ่ หลุดกลางที ่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กรณีมีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย กับพรรค
ประชาธิปัตย์ที่อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเฉพาะ ส.ส.ตัวจี๊ด อย่าง ชาดา ไทยเศรษฐ์ ที่ออกปากชวนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถอนตัวกลางที่ประชุมสภาฯเลย
ทีเดียว 

“...ปากก็ว่าโอเค แต่ปล่อยให้ลูกพรรคซัดโครมๆ” !! คือเสียงตัดพ้อจาก“บิ๊กตู่”... 

กระนั้น การที่ 2 พรรคร่วมรัฐบาล “ดับเครื่องชน” “บิ๊กตู่” ในศึกซักฟอกงบประมาณนั้น ถือเป็นอาการ “ฝีแตก” หลังจาก
ที่กลัดหนองกันมานาน 

แต่มาแสดงอาการกันในชั่วโมงนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีปีนเกลียวกับพรรคภูมิใจไทย ที่มาหักดิบกันจากปม “วอล์กอิน” ฉีด
วัคซีนที่ “หมอหนู”อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประกาศเพิ่มช่องทางในการกระจายวัคซีนในเดือนมิถุนายน 
ด้วยการวอล์กอินได้ แต่มาถูก “บิ๊กตู่”สั่งเบรกกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกังวลว่าประชาชนจะมาลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินกันเป็นจำนวนมาก และหากไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ทันจะเกิดความไม่พอใจ และอาจจะทำให้ประชาชน
แออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด จึงปรับไปใช้รูปแบบ “ออนไซต์” ลงทะเบียนหน้าศูนย์ฉีด หากไม่ได้ฉีดร ะบบจะนัดวัน
ฉีดทันที 
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และตามมาด้วยกรณีสั่งชะลอการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบ  “หมอพร้อม” ปรับรูปแบบการลงทะเบียนฉีด
วัคซีน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ กระจายวัคซีนให้พื้นที่ระบาดหนักมากกว่าพื้นที่ระบาดน้อย 
เนื่องจากก่อนหน้าน้ี จังหวัดที่เป็นพื้นที่ระบาดต่ำกลับมีตัวเลขการจองลงทะเบียนวัคซีนสูง 

ไม่นับกรณีที่มีส.ส.ภูมิใจไทยแตกแถวงดออกเสียงโหวตเลือก “บิ๊กตู่” เป็นนายกรัฐมนตรี 1เสียง และ3ส.ส.ไม่ลงคะแนน
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้ “บิ๊กตู ่” กับอีก 5 รัฐมนตรี ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมทั้งวอร์คเอาต์โหวตแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญในวาระ 3 ขณะที่ 6 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ก็งดออกเสียงให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ขณะที่ฟากประชาธิปัตย์เองนั้น ก่อนหน้านี้ ก็ต้องกลืนเลือด จากศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราช ที่เป็นฐานเสียง
เดิมของพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคพลังประชารัฐก็ชิงลงแข่งโดยไม่หวั่นศึกสายเลือด แล้วก็มีชัยชนะในสนามดังกล่าว 
มาแล้ว ล่าสุดเมื่อเกิดกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออปท. ที่เริ่มมีกระแสบรรดา
ผู้นำท้องถิ่นเตรียมสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 

ฟากของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นว่ากรณีการจัดซื้อวัคซีน
ทางเลือกของอปท. ติดล็อกคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่วินิจฉัยว่าระยะแรกเท่านั้นที่รัฐจะเป็นผู้ซื ้อ อปท.และ
ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อโดยตรงได้ “บิ๊กป๊อก” จึงสั่งเบรก อปท.ให้ยุติการดำเนินการ โดยให้เหตุผลว่า
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ถ้าจะต้องมีการหารือก็ต้องได้ข้อยุติจาก ศบค. เพราะถ้ามีการจ่ายวัคซีนของรัฐผ่าน ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หรือ ศบค. และ อปท.ซื้อเองอีก ใน อบจ.
บางที่ก็อาจจะได้วัคซีนมากเกินไป จะเกิดความเหลื่อมล้ำกับ อบจ.เล็ก ๆ อย่างไรก็ต้องให้ ศบค.พิจารณาว่าผ่าน
ระยะแรกไปหรือยังว่าจะให้เอกชนและ อปท.มาสนับสนุนฝ่ายรัฐ และถ้าเอกชน และ อปท.จะซื้อก็ต้องให้ รัฐซื้อให้ 
เพราะเป็นวัคซีนฉุกเฉิน 

ขณะที่ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากค่ายประชาธิปัตย์ เห็นไปอีกทางว่า โดยอำนาจ
หน้าที่ ท้องถิ่นเขาทำได้ เพราะมีหน้าที่ในการป้องกัน ยับยั้งโรค วัคซีนคือการป้องกันโรค อย่างช่วงโรคพิษสุนัขบ้า ก็มี
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ช่วงแรกที่มีหนังสือขอให้รัฐบาลเป็นคนจัด เพราะกลัวความสับสน ความซ้ำซ้อนในขณะนั้น 
ช่วงก่อนรัฐนำเข้าคนเดียว พอโจทย์เปลี่ยน คำตอบก็ต้องเปลี่ยน เริ่มนำเข้ามาได้หลายช่องทาง การกระจายก็ต้องมีมาก
ขึ้น ช่องเร็วที่สุดก็คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะครอบคลุมได้พื้นที่ทุกจังหวัด เพราะฉะนั้น ท้องถิ่นมีอำนาจ
แน่นอน เมื่อเรามีช่องทางมากขึ้น ก็สามารถยกเลิกข้อกำหนดไว้เดิมให้รัฐบาลเท่านั้นจัด ก็ทำได้ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ต้องรอศบค. 

ซึ่งภายหลัง “บิ๊กป๊อก” เข้าหารือกับ “บิ๊กตู่” แล้วก็ออกมาระบุว่า แม้กฎหมาย อปท. จะให้ดำเนินการซื้อวัคซีนได้ แต่
ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ศบค. ดังนั้นนายกรัฐมนตรี จึงได้ให้ ศบค.แจ้งไปที่ อปท. ว่าซื้อได้แต่ต้องอยู่ใต้
แผนของ ศบค. สุดท้ายก็ต้องซื้อผ่านรัฐอยู่ด ี

และไม่เพียงจะขบเหลี่ยมปีนเกลียวกันเองภายในพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังแตกร้าวลึกลงไปถึงท้องถิ่น อย่างเมือง
หลวง กรุงเทพมหานคร หลังจากเมื ่อวันที ่ 31 พ.ค. 64 “บิ ๊กวิน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู ้ว ่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร ประกาศปลดล็อก5กิจการประกาศออกมาเป็นข่าวในช่วงบ่าย พอตกค่ำวันเดียวกัน ศบค. ได้ออกมา
ประกาศชะลอคำสั่งผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวออกไปก่อน 

ซึ่งมีรายงานว่า บางช่วงบางตอนของการประชุมคณะรัฐมนตรี “บี๊กตู่”ถึงกับบ่นออกมาว่าทำอะไร ตัดสินใจอะไรไปโดย
ไม่ยอมบอก แต่กลับประกาศออกไปเลย เหมือนหวังจะหาเสียง จนนายกฯต้องออกมาเบรกเอง เพราะเรื่องแบบนี้เป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อน 

แต่หากพิเคราะห์ อย่างสังเคราะห์ จะพบว่า นาทีนี้ปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนการ “วัดพลัง”กันอยู่เนืองๆ ซึ่ง
ส่งผลให้การบริหารจัดการปัญหาต่าๆ โดยเฉพาะกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในสภาพเละตุ้มเป๊ะ 
อย่างที่เห็น 

การชิงไหวชิงพริบกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล กระทั่งในส่วนของรัฐบาลกับกทม. จะพบเงื่อนไขสำคัญนั่น คือ การอ่าน
เกมว่าการยุบสภา! จะมีขึ้นในไม่ช้า หลังผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน
บาท 

ทำให้สภาพของ “บิ๊กตู่” แม้จะยังไม ่“ขาลอย” แต่ก็เหมือนใกล้จวนเจียนเต็มทน!! 

คนที่ต้องเหนื่อยออกแรง เพื่อเคลียร์ใจพรรคร่วมรัฐบาลให้ผ่านกฎหมายสำคัญไปให้ได้ คงไม่พ้น “บิ๊กป้อม”พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล ที่ต้องงัดไม้เด็ดมาสยบคลื่นใต้น้ำให้สงบราบคาบที่แม้
ต่างฝ่ายต่างก็เป็นดั่งภาษิตที่ว่า “ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่” อยู่แล้วว่า หากกฎหมายงบประมาณ และเงินกู้ 5แสนล้าน 
จะต้องเหน่ือยกันหมดก็ตาม แต่ “ศาลเจ้าถ้าไม่เฮ้ียนก็ไม่มีใครกราบไหว้” !! 

จึงไม่แปลกใจที่สัญญาณ “ยุบสภา” จากวิษณุ เครืองาม ก็ยังเอาไม่อยู่ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/249876 
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4 มิถุนายน 2564 23:00 น. 

“ภูมิใจไทย” ขบเหลี่ยม “ 3ป.” 

 
ทำไป ทำมาวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าสู่ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.- 1มิ.ย. ที่ผ่านมา กลับไม่ใช่ สมรภูมิระหว่าง “ฝ่ายค้าน” กับ “รัฐบาล” 
เท่านั้นเสียแล้ว ! 

เมื ่อลึกๆแล้วเกิดอาการกินแหนงแคลงใจกันระหว่าง  “แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล” ด้วยกัน อย่าง “พรรคภูมิใจ
ไทย” กับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาแล้วหลายครั้ง 
หลายคราว ในระหว่างที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาโจมตีประเทศ เป็น
ระลอกที่สาม 

เมื่อศึกโควิด ครั้งนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็น แม่ทัพใหญ่ แต่ขณะเดียวกันยังต้องไม่ลืมว่า  “อนุทิน ชาญวีรกูล” รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ต้องถือธงนำด้วยเช่นกันแม้
ในตามลำดับชั้นสายบังคับบัญชา พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมเป็นใหญ่ ทั้งในฐานะนายกฯแล้ว ยังพ่วงตำแหน่ง ด้วยกันอีกหลาย
เก้าอ้ี ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า “นายกฯยึดอำนาจ” คุมงานแก้โควิดแบบรวมศูนย์เสียเอง 

การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ฯ วันแรก เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ลูกพรรคภูมิใจไทยก็สร้างความฮือฮา 
ทำดรามาทางการเมืองอีกครั้ง โดย “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่หลายคนต้องยกให้เป็น “เจ้า
พ่อสะแกกรัง” ลุกขึ้นอภิปรายการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณ โดยแสดงความไม่เห็นด้วยที่งบประมาณในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุข ถูกตัดลงแทบทุกกรม กอง ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุข คือด่านหน้าที่จะรับมือกับไวรัสโควิด -19 ไม่
ต่างจากการส่งทหารไปรบ แต่ไม่ให้อาวุธ แล้วคิดว่าศึกครั้งน้ีจะชนะอย่างนั้นหรือ ? 

“ หรือสำนักงบประมาณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะไม่รักนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า หัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเรา
เถอะ” 

ประโยคที่ชาดา ชวน “อนุทิน” กลับบ้านถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่รักนี่เอง ดูเหมือนจะยิ่งตอกย้ำว่า บาดแผลระหว่าง พรรค
ภูมิใจไทยกับ พลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลนั้นแท้จริงแล้วยังคงอยู่ และปะทุกันในทุกระดับ เพราะ
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ไม่อย่างนั้น ส.ส.อ่างทอง อย่าง “ภราดร ปริศนานันทกุล” ของพรรค คงไม่โพสต์กระแทก “นายกฯ” ว่าเป็น “ตัวถ่วง
วัคซีน” สร้างความฮือฮามาแล้ว 

อย่างไรก็ดีใช่ว่า ระดับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเอง ไม่เคยเจอฤทธิ์เดชของส.ส. “กลุ่มดาวฤกษ์” ของพลังประชารัฐที่
เขย่า “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ชนิดไม่เลิกไม่รา 
ตั้งแต่การไม่โหวตยกมือไว้วางใจให้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนลากยาวมาถึงเมื่อครั้งที่ ศักดิ์สยาม ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไปเที่ยวผับย่านทองหล่อ จนทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ที่กระจายเช้ือโควิด หรือไม่ 

แต่ถึงกระนั้น หลายคนย่อมประเมินได้ว่า แม้จะเกิดความไม่พอใจกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับแกนนำของพรรคภูมิใจ
ไทย มาตั้งแต่เมื่อคราวที่มีการโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 จนทำให้มีเสียงเรียกร้องให้ภูมิใจไทยถอนตัวจาก
การร่วมรัฐบาล 

แต่แล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ “การแสดง” เป็นดราม่าทางการเมืองเท่านั้น เพราะนาทีนี้ ใครจะเลือก
ประกาศถอนตัวจากการเป็นรัฐบาล สละเรือไปก่อนถึงวันเลือกตั้งใหม่ เพราะหากทำเช่นนั้น ก็แทบจะไม่ได้อะไร 
มิหนำซ้ำ พรรคภูมิใจไทยเองก็ไม่สามารถหันไปร่วมกับ “พรรคฝ่ายค้าน” ได้เพราะอย่าลืมว่า ระหว่าง “ทักษิณ ชินวัตร” 
อดีตนายกฯ และเจ้าของพรรคเพื่อไทย ตัวจริง กับ “เนวิน ชิดชอบ” ตัวจริงเสียงจริงของภูมิใจไทย ต่างอยู่ในสภาพที่
เรียกว่า “ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ” 

จึงหมายความว่าแท้จริงแล้ว พรรคภูมิใจไทยต้องเลือกยืนอยู่ในสถานะ “รัฐบาล” ไปพร้อมๆกับการเตรียมความพร้อม 
ทั้งการสะสมเสบียง ทุนรอนไปจนถึงเตรียม วางคนลงสนามเลือกตั้ง เมื่อโอกาสมาถึง คือการเลือกทางเดินที่เหมาะสม
มากกว่า การหันหลังกระโดดลงจาก “เรือเหล็ก” และยังไม่สามารถไปอยู่ร่วมกับ พรรคเพ่ือไทย โจทก์เก่าได้อีก 

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ในภาคสนาม ของทั้งพรรคพลังประชารัฐ ไปจนถึง “พรรคนอมินี” ของ “ พี่น้อง 3ป.” ที่
มีข่าวว่า “บิ๊กฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเตรียมการเอาไว้แล้วในนาม “พรรครวมไทยสร้าง
ชาติ” ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่งให้การรับรองไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา คือจุดโฟกัสที่
คอการเมืองกำลังจับตา ว่าจะขยับ ต่อไปอย่างไร นอกเหนือไปจากการมีพรรคพลังประชารัฐ ที่เคลื่อนไหวในระดับพื้น
ที่มาอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่า แม้วันนี้พี่น้อง “ 3ป.” ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ และ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา แต่
การอยู่อย่างมั่นใจในอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้น ยังต้องมองไปถึง “วันข้างหน้า” ว่าจะวางเกมการเมืองอย่างไร 

การเปิดเกมรุกเข้าไปในพื้นที่ฐานเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยพรรคพลังประชารัฐที่ผ่านมา ย่อมสร้างความไม่
พอใจให้ทั้งฝ่ายค้าน รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็คงไม่เว้น และที่น่าสนใจไปมากกว่านั้น การรุกของ “3ป.” นั้น
นอกจากจะ “มือทำงาน” อย่าง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นมือทำงานที่ฝากผลงานคว้า
เก้าอี้ส.ส.จากการเลือกตั้งซ่อม ให้พรรคมาแล้วทั้งที่นครศรีธรรมราช ทั้งที่สนามเลือกตั้งซ่อมลำปาง มาแล้ว จนมีข่าวว่า 
บิ๊กป้อม อาจจะให้ร.อ.ธรรมนัส ลงมาคุมทัพในการเลือกต้ังผู้ว่าฯกทม. อีกด้วยแล้ว 
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ยังน่าสนใจว่า ภายในพรรคภูมิใจไทยเอง แท้จริงแล้วใช่ว่า ถนนทุกสายจะขึ้นตรงกับ เนวิน เพียงคนเดียว อย่าลืมว่า 
ภายในพรรคยังมีท่อน้ำเลี้ยงที่น่าสนใจด้วยกัน ถึงสองสาย 

หนึ่งคือสายโคราช อย่าง “กำนันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม เจ้าของโรงแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม 

และอีกหนึ่งคือ “นาที รัชกิจประการ” ที่แม้วันนี้เธอเองจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็น
เท็จ ส่วนสามี คือ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” ได้โควต้าพรรคนั่งรมช.ท่องเที่ยวและการกีฬา ทั้งคู่ต่างเป็นเจ้าของธุรกิจ
รายใหญ่ในภาคใต้ปั๊มน้ำมันพีที (พีทีจี เอ็นเนอยีฯ), สวนปาล์ม, รังนก และฟาร์มกุ้ง 

มีรายงานความเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ว่าในส่วนของภาคใต้นั้น แม้นาที จะอยู่ภายใต้สังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า จะต้องอยู่ตลอดไป โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในวันข้างหน้า การรุกเข้าพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นฐานที่มั่น
ของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยกันหลายจังหวัด คือปัญหาใหญ่ที่สร้างรอยร้าวระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับ พลังประชารัฐ 
อย่างชัดเจน 

แต่ถึงกระนั้นใช่ ว่า พรรคพลังประชารัฐ จะหยุดเล่นเกมที่มองเห็นอนาคตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การ
เคลื่อนไหวของนาที แม่ทัพภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ต่างหากที่ยังไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่า หากสามารถสร้าง
ผลงานสำเร็จ เข้าตากรรมการได้แล้ว โอกาสที่จะย้ายสังกัดนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ แต่ที่ แน่ๆ เรื่องนี้ 
อาจทำให้ “คนโตเมืองบุรีรัมย์” ไม่สบายใจนัก ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/249875 
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4 มิถุนายน 2564 23:00 น. 

ครั้งนี้ ร้าวลึก “ตู่-หนู” ศบค.ร้าว “ป้อม-เน” 2 พี่ใหญ่ เคลียร์ 

 
แม้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะยืนยันว่า ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข คุยกันแล้ว เคลียร์กันแล้ว 

การโหวตพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ เสียงสส.ฝ่ายรัฐบาล ก็ลงคะแนนให้ผ่าน โดยไม่มีเสียง
แตกก็ตาม 

แต่รอยร้าว ที่ถูกแซะ เซาะ กัดกร่อน ในห้วงที่ผ่านมา และมีการแสดงออกในสภา ของพรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้ ไม่สามารถ 
สมานได้ด้วยแค่คำพูด เพราะโดยการกระทำ และความคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เป็นเช่นนั้น 

ท่าที และคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ในที่ประชุม ครม. ที่ไม่พอใจกับ การอภิปรายของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ 
พรรคภูมิใจไทย ที่รับปากว่าจะทำความเข้าใจกับประชาชน ในการอภิปราย งบประมาณ “ปากก็ว่า โอเคแต่ซัดโครมๆ” 

ด้วยเพราะ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ทั้ง ภราดร ปริศนานันทกุล และ พลพีร์ สุวรรณฉวี ที่วิพากษ์วิจารณ์งบประมาณอย่าง
หนัก จนถูกมองว่าอนุทิน หัวหน้าพรรค ไฟเขียวหรือ เป็นการแสดงบทบาทของ ส.ส. และ สภาเป็นเวทีแจ้งเกิด 

แต่ทว่า เกิดกระแสข่าวว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจ ที่งบฯ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ถูกตัด
งบฯ รวมทั้ง ถูกจับตามองว่า ลูกพรรค แสดงความรู้สึกแทน หัวหน้าอนุทิน ด้วยหรือไม่ 

โดยเฉพาะ ตามมาด้วย ท่าทีของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค ที่ ตำหนิว่า รัฐบาลใจดำ ตัดงบฯสธ. ไม่เห็นแก่
ประชาชน จนนำมาซึ่งจุดพีค ที่ชาดา พูดกลางสภา ถึง หัวหน้าอนุทิน 

“สำนักงบประมาณ คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่รัก อนุทิน เสียแล้ว จึงได้ตัดงบฯแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า หัวหน้า
ครับ ถ้าเขาไม่รัก ก็กลับบ้านเราเถอะครับ” คำพูด ของชาดา ที่กลายเป็นประเด็นร้อน 

แม้จะไม่ได้จะถึงขั้น ชวนอนุทิน นำพรรคภูมิใจไทย ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล แต่ถูกมองว่า ต้องการจะสะท้อน
ความรู้สึก ของ คนภูมิใจไทย ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับรู้ และเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของ อนุทิน และพรรคภูมิใจ
ไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะตัองง้อ เพราะถ้าถอนตัว รัฐบาล ก็อยู่ ไม่ได้ 
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ท่ามกลางกระแสยุบสภา ที่ถูกกระพือออกมา ทั้งๆที่ยังไม่มี วี่แวว หลังจาก วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุว่า ถ้า ร่าง
พรบ.งบประมาณ ไม่ผ่าน ต้องยุบสภา ตามธรรมเนียม นั้นถูกมองว่า เป็นการข่มขู่ พรรคร่วมรัฐบาล ในการโหวต พ.ร.บ.
งบประมาณ เท่านั้น 

เพราะตอนนี้ ไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหน ก็ยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้ง แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคภูมิใจไทย คงมี
แต่พรรคพลังประชารัฐ เท่านั้น ที่กระสุนพร้อม ดังนั้น อนุทิน ก็ต้องอดทนต่อไป ไม่ว่าท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็น
อย่างไร 

แต่เป็นที่รู้กันว่า อนุทิน อึดอัด กับการทำงาน ใน ศบค. ที่พล.อ.ประยุทธ์ มอบหมายให้ “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาค
พาณิชย์ เลขาฯสมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. รับผิดชอบหลัก เป็นคีย์แมนสำคัญ 

จนทำให้ ลูกพรรคภูมิใจไทย เคยแสดงความเห็น ผ่านเฟซบุ๊ก ต่อการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญ กับ ฝ่ายความ
มั่นคง มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข ทั้งๆที่การแก้ปัญหาโควิด ต้องให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก 

โดยเป็นที่รู้กันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่ไว้ใจใคร โดยเฉพาะนักการเมือง ที่อาจมีเรื่อง การหวังผลทางการเมือง คะแนน
เสียง หรือ อื่นๆ 

จนทำให้ สธ. และ สมช. มีความเห็นแย้งกัน เบรกกัน ตลอดการทำศึกกับโควิด ตั้งแต่ระลอกแรก มาระลอก 2 และ 
หนักสุดในระลอก 3 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ ครม.โอนอำนาจ พ.ร.บ 31 ฉบับ ยึดอำนาจ รมต.คนอื่นๆ รวมทั้ง รมว.
สาธารณสุข มาไว้ในมือคนเดียว 

ด้วยสายสัมพันธ์ พี่น้องจปร. ของ พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ณัฐพล ที่ทำงานด้วยกันมานาน ในทบ. และวัดใจกันมาแล้ว 
พล.อ.ประยุทธ์ จึงเช่ือมือ เชื่อมั่น ใน พล.อ.ณัฐพล 

ในขณะ นายอนุทิน ก็เป็นแค่ นักการเมือง ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้สนิทสนมมาก่อน แต่ในภาพจำของ พล.อ.ประยุทธ์ 
คือ อนุทิน อยู่ฝั่ง พรรคเพ่ือไทย เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย บ้านเลขที่ 111 และโดยตัดสิทธิทางการเมือง 
มาแล้ว 

ใครที่เคยใกล้ชิด ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แล้วล่ะก็พล.อ.ประยุทธ์ จะไว้วางใจ 100% นั้น ยาก แต่ตอนตั้งรัฐบาล ก็
จำเป็นต้อง เอาพรรคภูมิใจไทย เข้ามา แต่ ก็ต้องยอมเสีย ไปหลายกระทรวง หลายเก้าอี้ ในการต่อรอง 

ที่สำคัญเบื้องหลัง อนุทิน และพรรคภูมิใจไทย ยังมี เนวิน ชิดชอบ เป็นพ่ีใหญ่ ผู้มีบารมี ที่เคยอยู่กับ ทักษิณมา และเคี่ยว
กรำศึกการเมือง มาอย่างโชกโชน ที่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังไม่วางใจ 

แถมทั้งอนุทิน ถูกมองว่า เป็นแคนดิเดทนายกฯ ในอนาคต ที่มีความพร้อมทุกด้าน แต่ทว่า ไม่ใช่ คนที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
เลือก และยังถือเป็นคู่แข่งของพรรคพลังประชารัฐ อีกด้วย 

ความรูส้ึกเหล่านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อาจปกปิด กลบเกลื่อนได้ แม้จะทำงานใกล้ชิดกับ อนุทิน ในช่วงโควิด มากกว่า 1 ปี 
ที่ต้องคุยกันทุกวัน วันละหลายครั้ง และหลายช่องทาง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

38 

 

ฝ่ายอนุทิน ก็แสดงออกถึงความเคารพ สุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติ และยอม พล.อ.ประยุทธ์ เสียจนถูกมองว่า หงอ  
จนเกินไป แต่เพราะไม่ต้องการตกเป็นเป้า ในสายตา พล.อ.ประยุทธ์ ว่า อยากจะเป็นนายกฯ จึงให้สัมภาษณ์ อวย พล.อ.
ประยุทธ์ มาตลอด 

แต่หลายเหตุการณ์ ที่ทำให้ ความสัมพันธ์ ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ อนุทิน ถูกจับตามอง ตั้งแต่ นายกฯ ฉะในที่ประชุม 
ครม. ว่า มี รมต.ที่นินทาลับหลัง จนอนุทิน ต้องแก้ข่าว ยืนยันว่า ไม่เคยนินทา นายกฯ เพราะเป็นคนที่มีอะไร ก็พูดต่อ
หน้า เลย 

รวมถึง การแก้ปัญหา ทั้งการเบรกแนวคิดให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน แบบ walk in และ การไม่ตั ้ง อนุทิน อยู่ใน
คณะกรรมการกระจายวัคซีน จนถึงการรวบอำนาจ รมว.สาธารณสุข ประเด็นความสัมพันธ์ ของ พล.อ.ประยุทธ์ กับ 
อนุทิน ถูก ส.ส.ฝ่ายค้านแซะในสภา ให้ย้ายข้าง มาเป็นนายกฯ จับขั้วพรรคเพื่อไทย ตั้งรัฐบาล 

โดยที่นอกสภา มีความเคลื่อนไหว ของ กลุ่มไทยไม่ทน ที่นำโดย จตุพร พรหมพันธุ์ เดินสาย ยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก และ ให้ ผบ.เหล่าทัพ ลาออกจาก ส.ว. และเลิกค้ำบัลลังก์ เป็นน่ังร้าน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จน พล.อ. ประยุทธ์ ต้องชี้แจงในสภา ช่วงหนึ่ง ถึงการรวบอำนาจกฎหมายทั้ง 31 ฉบับ โดยเฉพาะพ.ร.บ.โรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข มาดูแลเอง 

“ผมให้เกียรติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน สามารถพูดคุยกันได้ทุกโอกาส หารือได้ทุกเวลา โดยเฉพาะ
สถานการณ์โควิด กับรองอนุทิน เปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษา” 

หาก พล.อ.ณัฐพล เลขา สมช.มาเป็น ผอ.ศบค.แล้วให้ รองนายกรัฐมนตรี ไปนั่งข้างๆค่อยมาว่าผม” พล.อ.ประยุทธ์ 
ออกตัว ถึงประเด็น การขบกันของ สธ. และ สมช. ที่ทำให้ ศบค.ร้าว 

พล.อ.ประยุทธ์ เผยว่า ได้ถาม อนุทินตลอดว่า อยากได้อำนาจกลับคืนไปแล้วหรือยัง อนุทิน ก็ยืนยันว่า ยังบอกว่า 
กระทรวงสาธารณสุข ทำไม่ไหว สั่งใครไม่ได้ เพราะไม่สามารถสั่งการใครได้ สั่งการได้ แต่กระทรวงสาธารณสุข 

“ผมอยากคืนอำนาจไปตั้งนานแล้ว แต่เขายังบอกว่าเอาไว้ก่อน นี่คือข้อเท็จจริง ไม่อยากสร้างความขัดแย้งกับใคร
ทั้งสิ้น” นายกฯ แจง 

ที่ดูเหมือน ทุกอย่างจะเคลียร์ คลี่คลาย แล้ว .... แต่การขบเหลี่ยม กันใน ศบค.ยังคงมีอยู่ จนเกิดความอึดอัด 

หลายครั้ง อนุทิน ก็ต้องเอ่ยปาก ถาม เคลียร์กับ พล.อ.ประยุทธ์ ในมาตรการต่างๆ แนวทางต่างๆ ของ ศบค. ที่รู้กันว่า 
พล.อ.ณัฐพล เป็นกำลังหลัก และ พล.อ.ประยุทธ์ ผอ.ศบค. ก็สนับสนุน เห็นดีด้วยตลอด เพราะ มั่นใจ เชื่อมั่น และ
วางใจ พล.อ.ณัฐพล ว่า ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆ เพราะอยู่กันมานาน 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และทำให้ อนุทิน อึดอัด และถูกจับตามอง แต่ต้องอดทน ต่อไปเช่นนี้. ก็มีข่าวสะพัดว่า เนวิน พี่
ใหญ่ ภท. ต้องคุยเคลียร์ พี่ใหญ่ พปชร. อย่าง พล.อ.ประวิตร เลยทีเดียว จนทำเอา พี่ใหญ่ 3 ป. ออกอาการเซ็ง เพราะก็
รู้สไตล์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ความรู้สึก และความคิดดี 
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ในสภาพเช่นนี้ ต่างฝ่ายจึงต้องอดทนกันไป ในห้วงเวลา ที่กำลังนับถอยหลัง สู่ อีก 1 ปี กว่า ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อาจ
อยู่ไม่ครบเทอม อาจยุบสภา เมื่อใดก็ได้ เมื่อ โควิดคลี่คลาย แล้วไปสู้กันในการเลือกตั้ง ครั้งหน้า แต่ทว่า ยังเป็น กติกา 
เดิมรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ที่ ยังเอือ้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ คัมแบ็ก อีกสมัย 

ตราบใดที่ยังไม่มี สัญญาณใดๆ ที่จะให้เปลี่ยนม้ากลางศึก ม้าชื่อ ประยุทธ์ ยังคงถูกใช้งาน ต่อไป แม้ว่า จะผ่านการ
พิสูจน์แล้วว่า ในยามวิกฤติคับขัน ก็เอาไม่อยู่ มาแล้ว ก็ตาม 

จากนี้ไปอีก ยังคงเป็น เวลาของ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ ที่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน ส่วน เวลาของ อนุทิน ยังไม่มาถึง และ ไม่รู้
ว่า จะมาถึง เมื่อใด และ หรือไม่ 

ในเมื่อ อนุทิน ไม่ใช่ ทายาท ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร และดูจะเป็น คู่แข่ง ในอนาคต เสียด้วย 
ระหว่าง พี่ตู่ กับ น้องหนู จึงดูจะเป็นความสัมพันธ์ โดยหน้าที่ แค่นั้น 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/249873# 
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5 มิ.ย. 2564 05:06 น. 

หืดขึ้นคอ 

 
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายปี 2565 ฉบับหนี ้ท่วมท้องช้าง ก็ผ่านความเห็นชอบวาระแรกจาก สภา
ผู้แทนราษฎรอย่างบริดวกโยธินโดย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคทุกคน ลงมติเห็นชอบอย่างพร้อมเพรียงยังมี ส.ส.
งูเห่า ที่รัฐบาลฝากฝ่ายค้านเลี้ยงไว้แหกขั้วไปโหวตให้รัฐบาลอีก 5 ตัว!! ทำให้คะแนนเสียงรัฐบาลชนะฝ่ายค้านขาดลอย
ถึง 67 คะแนน 

“แม่ลูกจันทร์” มองข้ามช็อตว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 มูลค่า 3.1 ล้านล้านบาท จะเริ่มรูดปื้ดๆ ออกมาใช้
ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน 

เพราะไม่มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล กล้าแตกแถวโหวตควํ่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ แม้แต่คนเดียว 

ถือว่านายกฯลุงตู่ ยังกุมเสียงข้างมากในสภาฯอย่างสิ้นเชิง 

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า “นายกฯลุงตู่” มีบุญวาสนาได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลมาแล้ว 7 ปีติดต่อกัน 

แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นอภิปรายโจมตีการจัดทำ
งบประมาณรัฐบาลแบบไม่เกรงอกเกรงใจ 

ทำให้นายกฯลุงตู่ เสียฟอร์มไปพอสมควร 

ข้อสำคัญ นายกฯลุงตู่ ดูไม่ ค่อยมีสมาธิที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหาฝ่ายค้านอย่างถึงลูกถึงคนเลย 

แถมรองนายกฯและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ก็ชี้แจงไม่เป็นโล้เป็นพาย 

ไม่มีใครที่พูดแล้วดึงดูดใจประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลได้เลย 

ตรงข้ามกับ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านที่ทำการบ้านเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาอย่างดี 

ส.ส.ฝ่ายค้านรุ่นใหม่ๆ เปิดประเด็นขยี้จุดอ่อนในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน 

แต่ ส.ส. ฝ่ายค้านที่อภิปรายดีที่สุดในสภาฯ กลายเป็น ส.ส.รุ่นเก๋า นายสุทิน คลังแสง พรรคเพ่ือไทย 

นายสุทิน ใช้เวลาชั่วโมงเศษ ชี้ให้เห็นจะจะว่าการจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลปี 2565 มีความผิดพลาด
ตั้งแต่ต้นยันปลาย 
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ส่วนที่ควรเพ่ิมกลับตัด ส่วนที่ควรตัดกลับเพิ่ม ทำให้การใช้งบประมาณไม่เข้าง่ามกับสถานการณ์ที่แท้จริง 

มองไม่เห็นความหวังว่ารัฐบาลจะนำประเทศไทยฝ่าวิกฤติโควิด และฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ฉายหนังโฆษณา 

การเอาแต่กู้ลูกเดียว ทำให้รัฐบาลไม่มีงบลงทุน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสาละวันเตี้ยลงๆ 

นายสุทิน ตั้งปุจฉา 1 ข้อให้ นายกฯลุงตู่ ตอบประชาชน 

ถ้าสิ้นปีนี้โควิดไม่จบ เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น การจัดเก็บรายได้หลุดเป้า กู้เงินเพิ่มอีกไม่ได้ เพราะรัฐบาลกู้เพิ่มไว้แล้วเจ็ดแสน
ล้านบาทจนเต็มเพดาน 

เมื่อประเทศเดินมาถึงทางตัน นายกฯลุงตู่จะหาทางออกอย่างไร?? 

อืมม์...เป็นคำถามที่ดีมาก 

แต่ตอบยากชะมัดเลยโยม. 
 

"แม่ลูกจันทร"์ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2108041 
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5 มิ.ย. 2564 05:08 น. 

เร่งอุดรูรั่วก่อนเรือล่ม 

 
หมดลิเกโรงใหญ่ตอนแรก ตรงตามบท “ขึ้นต้นดุเป็นราชสีห์ ลงท้ายกลายเป็นหนู” อย่างที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล ดักคอไว้ไม่มีผิด 

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ลอยลำผ่านความเห็นชอบจากสภาฯวาระแรกขาดลอย ด้วยคะแนน 269 ต่อ 

201 เสียง ไม่มีอุบัติเหตุกลางอากาศตามแรงเสี้ยมจากฝ่ายค้าน 

บทหัวฟัดหัวเหวี่ยง “พรรคภูมิใจไทย–พรรคประชาธิปัตย์” ยำใหญ่งบรายจ่ายปี 2565 โดยเฉพาะแอ็กชันฉุนเฉียวของ

รุ่นใหญ่ ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ขาเฮี้ยวแห่งภูมิใจไทย ชวน “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กลับบ้าน หากทำงานแล้วเขาไม่รัก 

สุดท้ายก็เป็นแค่ฉากดราม่าคั่นรายการ 

เอาคืนกันพอหอมปากหอมคอ ส่งสัญญาณให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

รับรู้ชัดๆถึงความไม่พอใจการทำงานร่วมกันช่วงที่ผ่านมา 

ลูกทีมทัพเซราะกราวกลายเป็นไฮไลต์การอภิปราย รุมเขย่าจัดทำงบรายจ่ายพิลึกพิลั่น ไม่สอดคล้องสถานการณ์วิกฤติที่

จ่ออยู่ตรงหน้า 

ฝ่ายค้านยังอภิปรายได้ไม่มันเท่าคนในรัฐบาลฟาดปากกันเอง ค่ายภูมิใจไทยรับประโยชน์สองเด้ง ทางหนึ่งได้ทำแต้มใน

สายตาประชาชน อีกทางได้เอาคืน “บิ๊กตู่” ที่ชอบเล่นบทขัดใจเพื่อนร่วมทีม 

แม้จะมีเสียงโห่จากคนดูตามมาถึงฉากปาหี่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เสียของไปทั้งหมด 

อย่างน้อยก็ได้ลากพิมพ์เขียวงบประมาณปี 2565 ไปเคลียร์ในชั้นกรรมาธิการฯ จัดสรรปันส่วนกันใหม่ให้ลงตัวแฮปปี้

ด้วยกันทุกฝ่าย 

แนวโน้มเป็นไปได้สูงที่การเกลี่ยงบในชั้นกรรมาธิการฯ เม็ดเงินจะไหลกลับสู่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัด

พรรคภูมิใจไทยได้มีเสบียงเพ่ิมสู้สงครามเชื้อโรค 
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ไฟเตือนของค่ายสีน้ำเงินที่กะพริบรัวๆเที่ยวล่าสุด เป็นเรื่องที่ “บิ๊กตู่” ต้องกลับไปไตร่ตรอง ทบทวน รับฟังเสียงสะท้อน

จากเพ่ือนร่วมรัฐบาลให้มากขึ้น 

จากบทเรียนที่ถูกรุมเขย่า คนในรัฐบาลแท็กทีมฝ่ายค้านรุมกินโต๊ะผู้นำกลางสภาฯ โดยไม่มีใครช่วย แม้แต่ลูกหาบพลัง

ประชารัฐยังได้แต่นั่งดูตาปริบๆ 

ส่งสัญญาณให้เห็นความอดทนของเพื่อนร่วมทีมมีขีดจำกัด 

แต่ลิมิตก็คงหยุดอยู่เพียงเท่านี้ ไม่รุนแรงถึงขั้นถอนตัว รุกไล่ให้เจอทางตันจนต้องยุบสภา แม้จะระหองระแหงคาใจกัน 

แต่ก็ต้องประคับประคองร่วมรัฐบาลกันต่อไป 

เรือเหล็กอย่างมากก็แค่รั่ว แต่ไม่ล่ม 

“ลุงตู่” ต้องเร่งแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า สมานแผลในใจกับพรรคภูมิใจไทยโดยเร็ว ในฐานะตัวแปรสำคัญชี้ชะตาการ

ไปต่อของรัฐบาล 

ไม่ให้ปัญหาสัมพันธภาพพรรคร่วมรัฐบาลส่งผลกระทบกับภารกิจหลัก การทำศึกโรคระบาดที่ต้องเร่งลดตัวเลขผู้ติดเชื้อ

วันละ 2,000-3,000 กว่าคน และผู้เสียชีวิตที่เกาะกลุ่ม 30 กว่ารายต่อวัน 

ในทิศทางการบริหารจัดการวัคซีนยังขลุกขลัก แม้บริษัท แอสตร้าเซนเนก้าจะส่งวัคซีนลอตแรกในเดือน มิ.ย. จำนวน 

1.8 ล้านโดส ให้กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว แต่หลายจังหวัดมีปัญหาต้องเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ 

แม้จะลงทะเบียนจองไว้แล้วก็ตาม เนื่องจากต้องเกลี่ยวัคซีนให้ กทม.ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงก่อน 

พาทัวร์ลงรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตคนในต่างจังหวัดเทียบเท่าคนเมืองกรุง 

ปมวัคซีนยังไม่เข้าที่เข้าทาง เคลียร์เรื่องหนึ่งได้ก็มีเรื่องใหม่เข้ามา 

ไหนจะเรื่องกลไกระบบราชการและข้อกฎหมายที่เป็นตัวขัดลำกล้อง ทำให้การนำเข้าวัคซีนและการให้องค์ กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดซื้อวัคซีนเองติดๆขัดๆ 

รัฐบาลยังต้ังลำเรื่องวัคซีนไม่ได้ “ลุงตู่” ต้องเร่งเครื่องอีกหลายก๊อก จัดหาและฉีดวัคซีนประชาชนให้เพียงพอ ครอบคลุม 

และรวดเร็ว เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ทันการณ์ก่อนเส้นตายสิ้นปี 

ทั้งการเมือง กฎหมาย ขั้นตอนระบบราชการ เป็นโรคแทรก ให้การแก้โควิดลำบากยิ่งขึ้น 

“บิ๊กตู่” ต้องดูแลทั้งเรื่องระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ ให้เดินไป ด้วยกันได้ ควบคู่ไปกับบริหารอารมณ์คนในรัฐบาลและ

คนในประเทศ ไม่ให้ไต่ระดับไปถึงจุดสิ้นสุดความอดทน 

ต้องเร่งอุดรูรั่วกันเต็มที่ ก่อนที่เรือจะล่ม!! 

ทีมข่าวการเมือง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2108437 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2108437
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เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.  

ยุบสภา ธ.ค.! เฮือกสุดท้ายเรือเหล็ก  

 

“สถานการณ์นี้ต้องทำเพื่อประเทศชาติ เรื่องสืบทอดอำนาจพักไว้ โดยการแสดงออกว่าไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจ เช่น 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 

ท่ามกลางความสับสนของภาครัฐ  ในห้วงเวลาที่ประชาชนหวังว่า วัคซีนจะมาเป็นตัวช่วยในการยุติการระบาดของโรค  

โควิด 19 ที่กินเวลาเกือบ 2 ปี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า ประชาชนคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนได้ทันต่อเวลาที่โรค

ระบาดกำลังไล่ล่าคร่าชีวิตคนทั่วโลก แต่ด้วยวัคซีนเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการ และประเทศไทยก็มีข่าวลือหนาหูว่า 

เราจะได้วัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้น รวมถึงความผันผวนของราคาตลาด จึงทำให้รัฐบาลเรือเหล็กที่กำลังเจรจานำเข้ามา

เกิดปัญหาอุปสรรค์ จนทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในการบริหารประเทศต่อสถานการณ์วิกฤติ  และ“วัคซีน” จึงเป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที ่ถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู ้ทางการเมือง  “ทีมการเมือง เดลินิวส์” จึงต้องมาสนทนากับ      

“นายสาธิต ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ถึงสถานะของรัฐบาลขณะนี้ 

โดย “นายสาธิต” เปิดฉากยอมรับว่า ประชาชนก็คงพอมองออกว่า เวลานี้รัฐบาลเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเองของ

รัฐบาล เป็นลักษณะของต่างคนต่างทำ แทนที่จะใช้หลักการในการขจัดและเดินหน้าด้วยการไม่มีใครเสียประโยชน์ มีแต่

ประชาชนได้ประโยชน์ ถ้าใช้หลักนี้ก็จะสามารถทำงานได้ 

“สถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นคนมองว่า “การเมืองนำการแพทย์” ในทุกเรื่อง แล้วถ้าข้างบนไม่นิ่ง การสื่อสารคน

ก็ไม่เชื่อมั่น จะไปหนักคนทำงานที่หน้างาน ถ้าเราไม่ปรับข้างบนการกระจายวัคซีนจะเป็นปัญหาและทำให้สถานการณ์

โควิดยืดยาวออกไปจนสุดท้ายจะมีคนป่วยมากขึ้น คนตายมากขึ้น บุคลากรการแพทย์จะเกิดภาวะหมดไฟ” 

เพราะฉะนั้น การกระจายวัคซีน ต้องเป็นธรรมตามหลักการแพทย์ อย่างเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เพราะ

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต หากติดเชื้อ ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับวัคซีนในลำดับต้นๆ เพื่อลดอัตราการ

เสียชีวิตลดอาการรุนแรงตรงนี้ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ ส่วนเหตุผลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลด
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การระบาดในพื้นที่ระบาดหรือการนำร่องในพื้นที่เศรษฐกิจพื้นอาชีพที่มีความเสี่ยงก็ถูกจัดลำดับความสำคัญลดหลั่น     

กันมา 

ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยเสนอด้วยว่า เมื่อได้วัคซีนมา หักพื้นที่ระบาด พื้นที่ตามนโยบาย กลุ่มเสี่ย งแล้ว แล้วจัดสรรให้

จังหวัดในอัตรา 20% ของประชากร เช่น ระยองมีคน 1 ล้านคน ก็ได้วัคซีน 2 แสนโด๊ส เป็นต้น ถ้าเราทำตามหลักการที่

วางตัวเลขชัดเจนแล้วจะตอบได้หมด ความหวาดระแวงก็จะหมดไป ดีกว่าทำไว้กว้างๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ      

ซึ่งเกิดจากเจตนาดีเพ่ือรองรับสถานการณ์ แต่ทำในสถานการณ์นี้ไม่ได้แล้วเพราะคนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ 

ทั้งนี้ ถ้าเรามีหลักการแพทย์ที่อธิบายได้ เราจะตอบคำถามได้ ไม่ว่าจะเป็นส.ส. ฝ่ายค้าน แล้วถ้าสส.ฝ่ายค้านทำหน้าที่

โดยขาดวุฒิภาวะหรือความหวังดีกับประเทศ ประชาชนจะเห็นเอง   หากประชาชนได้ศึกษาว่าเขาทำได้ทำหน้าที่อย่าง

แท้จริงหรือไม่ หรือว่าเอาแต่ด่าอย่างเดียว อันนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเอง เพราะฉะนั้นทุก

เรื่องในการบริหารประเทศเริ่มต้นที่ผู้มีอำนาจ  ถ้าผู้มีอำนาจมีหลักการที่ถูกต้องอธิบายได้ ทุกส่วนก็อธิบายได้หมด  

 @ แต่ในทางปฏิบัติการบริหารจัดการกระจัดกระจายทำให้ประชาชนไม่ยอมรับ 

 ต้องยอมรับว่าปัญหาก่อนหน้านี้เกิดจากการสื่อสารที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำให้คนเข้าใจได้ว่า มีความขัดแย้งทาง

การเมือง แล้วคนที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นนั้นกลับมาโดยเอาหลักการจัดสรรวัคซีนให้คนไทย ภายใต้

หลักวิชาการทางการแพทย์ให้ได้ ไม่ใช่วัคซีนเพื่อใคร ส่วนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่อยากให้ประชาชน

เข้าใจ บางเรื่องเป็นช้ันความลับจริงๆ ซึ่งวันนี้ประชาชนก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้ว 

@ การดึงอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ที่ศบค. เกิดจากการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลเอง 

แง่ของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขนั้นความจริงเป็นการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว การดึงอำนาจไป เป็นเรื่องปกติถ้ าใช้

ระบบ Single Command ซึ่งเมื่อเอาไปตรงนั้นแล้ว ถ้าไขปัญหาให้ประชาชนได้จริงๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่สุดท้าย

แก้ไขปัญหาได้จริงๆ หรือไม่  สถานการณ์จะเป็นการตอบคำถามของตัวเอง ส่วนตัวไม่เคยน้อยใจอะไร แต่สงสาร

คนทำงาน บางคนพอข้างบนไม่ราบรื่น ก็มองเป็นลบไปหมด การบูรณาการ การประสานงานติดขัด กทม. กระทรวง

สาธารณสุขไปไม่ได้ คนที่ได้รับผลกระทบ คือ ประชาชนและคนป่วย เราจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ จะโกรธแค่ไหน

ยังไงยังไงก็ต้องมาคุยกัน และเดินหน้าต่อเพราะถ้าช้าตัวเลขคนป่วย คนตายจะมากขึ้น หมอทำงานหนักมากขึ้น 

จริงๆ การเมืองก็เป็นเรื่องที่จะต้องประสานผลประโยชน์ให้ได้ การแข่งขันก็ต้องอยู่ในกติกาที่สวยงาม มีนโยบายใหญ่ 

แข่งขันกันทำผลงานกับประชาชน ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด อย่าแย่งกันทำงานเพราะประชาชนเสียประโยชน์ 
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@ อยากจะบอกอะไรกับคนการเมืองในห้วงเวลาวิกฤตินี ้

 อยากให้หันหน้ามาร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์โควิด เพื่อเดินไปข้างหน้า ถ้ามีบรรยากาศความหวาดระแวงก็ต้องคุยกัน

ให้มากขึ้น อาจจะเปิดใจในการบอกไทม์ไลน์ให้ชัดเจน สมมุติว่า มีความไว้เนื้อเชื่อใจเราต้องมานั่งคุยกันว่าจะต้องทำ

เรื่องนี้ให้ผ่านไปให้ได้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่น เช่นกันแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน  6 เดือน ทำไปพร้อมกัน แล้วกำหนดว่าจะไป   

ยุบสภา ในเดือน ธ.ค. ภายใต้สถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นแล้ว 

ความชัดเจนในไทม์ไลน์นี้ อาจจะแปลกในมุมมองของนักการเมืองทั่วไป แต่สำหรับตนเห็นว่าจะแก้ปัญหาได้ เพราะเมื่อ

ประกาศอย่างนี้ แล้วใครชิงถอนตัว คนนั้นถือว่าซ้ำเติมปัญหา ใครไม่ให้ความร่วมมือประชาชนจะติดตามเฝ้าดู แต่

ทั้งหมดจะต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะไปกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในทุกเรื่อง แก้ในระบบข้างบน คือ ครม. พรรคร่วม

รัฐบาล ก็จะได้ปราศจากความหวาดระแวงกัน 

ทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาด และแก้ปัญหาทางการเมืองนั้นสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้ ถ้าผู้มีอำนาจ มีความจริงใจที่จะ

เห็นว่าสถานการณ์นี้ต้องทำเพื่อประเทศชาติ เรื่องสืบทอดอำนาจพักไว้ โดยการแสดงออกว่าไม่ได้ต้องการสืบทอด

อำนาจ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองก็ไม่ต้องหาเสียง อาจจะหาเสียงได้โดยการทำงานแก้ไขสถานการณ์ 

แล้วประชาชนจะแยกได้เองว่าใครทำอะไร ใครซื่อสัตย์สุจริต นี่คือระบบที่ถูกต้อง แต่ถ้ายังทำงานอื่นๆ แบบนี้อยู่ใน

สถานการณ์แบบน้ี นับวันนอกจากจะนับถอยหลังของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็นับวันเป็นการถอยหลังของประเทศด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/847569 
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เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 

"ประยุทธ์" วิ่งสู้ฟัด-ดิ้นสู้ต่อ! เคาะสนิมเนื้อใน 

 

@@...“รัฐบาลเรือเหล็ก” ที่นำโดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ได้ฝ่ามรสุม

ไปได้อีกระลอก เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วงเงิน  3.1 ล้านล้านบาท  เห็นชอบในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 เสียง       

งดออกเสียง  2 เสียง 

@@...พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 72 คน โดยมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน 

พรรคพลังประชารัฐ 13 คนภูมิใจไทย 7 คน พรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน

พรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน 1 คน พรรคเสรีรวมไทยจำนวน 1 คน พรรคประชาชาติจำนวน1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

จำนวน 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย  1 คนพรรคเพื ่อชาติ 1 คน และ พรรคพลังท้องถิ ่นไทย 1 คน ซึ่ง

กระบวนการขั้นตอนต่อไปก็เป็นเพียงพิธีกรรมเชื่อว่าจะผ่านวาระ 2-3 ไปได้ไม่น่าจะมีปัญหา 

@@...แต่การจะบริหารงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล ดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่น เนื่องจากปฏิกิริยาของคนในพรรค

ร่วมรัฐบาลเอง ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ดูจะจืดจางลงไปทุกขณะทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ที่ได้ฉายภาพ

ชัดขึ้นแล้ว ในเวทีสภาคราวนี้ ที่พร้อมใจกันให้ลูกพรรคออกมาส่งสัญญาณชี้ถึงการบริหารงานของรัฐบาลเรือเหล็กครั้งนี้ 

เป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศ 

@@...นอกจากนี้ฝ่ายค้านก็เดินเกมในสภาถล่มยับทุกเม็ดเก็บทุกดราม่า อีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวนอกสภา จากกลุ่ม

ภาคประชาชนต่างๆ  ค่อยทำหน้าเสริมรุกไล่เจาะฐานเรือเหล็ก เซี่ยมพรรคร่วมคนกันเอง ให้ทิ้ง”ประยุทธ์” แล้วมาหา

คนขับเรือลำใหม่ เชื่อว่าน่าจะดีกว่าเรือเหล็กลำนี้ที่เต็มไปด้วยสนิทรอวันผุกร่อนจมน้ำตาย 

@@...แต่งานนี้ “ทีมลุงตู่” ไม่ยอมให้โดนด่าฝ่ายเดียว แก้เกมด้วยการ ส่งทีมงาน PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

เปิดแคมเปญ"ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง"...สู้กระแส อยู่นาน... งัดผลงานโชว์ พร้อม แฮชแท็ก #7 ปีลุงตู่รู้แล้วต้องอึ้ง #ใครไม่ทำ

ลุงตู่ทำ #ทางเดินของตู่ ขอเดินหน้าแก้ปัญหาไม่สนคำด่า น่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้บ้าง เพราะผลงานเพียบ 
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มีทั้งโครงการที่ค้างทำไม่ได้ ก็ทำได้เร็วขึ้น ประชาชนได้ประโยชน์ ทั้งบ้านประชารัฐ แฟลตดินแดงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม , 

เมือง และคุณภาพชีวิต พัฒนาคลอง ชุมชนเมืองเพ่ือประโยชน์ของประชาชนฯ 

@@...จบเรื่องร้อนๆ มาดูกิจกรรมเหล่าทัพกันบ้างเริ่มจาก ....ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินจชต. โดย “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) โดยที่ประชุม

ได้รับทราบจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 ห้วง 20 มี.ค.64-18 พ.ค.64  ภาพรวมสถานการณ์ ดีขึ ้น ประชาชนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐ และให้ความร่วมมือด้วยดี ที่ผ่านมา กบฉ. จึงได้พิจารณาเห็นชอบ ตามที่กอ.รมน.ภาค 4 เสนอให้

ปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ได้แก่พื้นที่ อ.กาบัง จ.

ยะลา เป็นไปตามแผนงานปรับลดพื้นที่ฯและเห็นชอบให้เพิ่มเติมตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ต่อศก./สังคม 

ควบคู่ สถิติทางคดี  

@@...พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบให้ขยายเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน ,อ.ไม้แก่น 

จ.ปัตตานี อ.เบตง,อ.กาบัง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก,อ.สุคิริน,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 

มิ.ย.64-19 ก.ย.64 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน 

ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/847561 
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5 มิ.ย. 2564 - 07:48 น. 

วัคซีนคุ้มกันดันทุรัง 

 

วัคซีนคุ้มกันดันทุรัง – พลันที่องค์การอนามัยโลกรับรอง Sinovac ก็มีเสียงไชโยโห่ร้อง ไม่ใช่จากเมืองจีน แต่จาก

เมืองไทย ทั้งรัฐบาลและผู้พิทักษ์ปกป้อง 

กระทั่งเพจไทยรู้สู้โควิด ก็ช่วยปั่นประสิทธิภาพการป้องกัน 51%-84% ผลทดสอบในโลกจริงอยู่ที่ 94% ไม่รู้โลกไหน 

โลกจริงเมืองไทยมีคนแพ้คนตายคนโคม่าแต่หมอบอกว่า “บังเอิญ” 

อนุทินได้โอกาส ประกาศสั่ง Sinovac อีก 11 ล้านโดส จากที่มาแล้ว 6 ล้านโดส ผอ.วัคซีนบอกว่าอาจสั่งถึง 15 ล้านโดส 

รวมเป็น 17-21 ล้านโดส 

ทำไมยังสั่ง Sinovac วัคซีนหลัก AstraZeneca จะมาแล้วไม่ใช่หรือ ก็เพราะ Astra ส่งมอบไม่ทัน ไม่เป็นไปตามแผน

ของรัฐบาล ที่คาดว่าเดือนมิถุนาฯจะได้ 6.3 ล้านโดส ถัดไปเดือนละ 10 ล้านโดส 

Siam Bioscience เพิ่งส่งมอบล็อตแรกได้ 1.8 ล้านโดส สั่งจากเกาหลี 2.4 แสนโดส ชมรมแพทย์ชนบทคาดว่าทั้งเดือน

จะได้ 4-5 ล้านโดส จึงต้องเอา Sinovac มาเสริมให้ครบ โดยอาจจะหวังใช้ Sinovac ฉีดเพิ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการ

ระบาด 

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะรัฐบาลคาดการณ์ผิด “แทงม้าตัวเดียว” ซึ่งมาดามแป้งออกตัว สยามไบโอไม่เกี่ยว ไม่เห็นด้วยกับการ

แทงม้าตัวเดียว อนุทินก็ยังอ้างว่ามี Sinovac ไม่ได้ขี่ม้าตัวเดียว 

สั่งจองวัคซีนตัวเดียว พอคุมโควิดไม่อยู่ ก็ตาลีตาเหลือกไปซื้อวัคซีนแก้ขัด ตั้งแต่ WHO ยังไม่รับรอง ประสิทธิภาพก็ต่ำ

กว่า ราคาก็แพงกว่ายี่ห้ออื่น 

รัฐบาลมีเวลาทั้งปี ในการจัดหาวัคซีน อนุทินลงนามกับ Astra ตั้งแต่ ก.ค.ปีที่แล้ว ออกเงิน 600 ล้าน สนับสนุนสยาม

ไบโอ “รับจ้างผลิต” แล้วเดือน พ.ย. ผ่านมติ ครม. สั่งซื้อ 26 ล้านโดส วางเงินจอง 2,379 ล้านบาท 
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รัฐบาลคิดว่าตัวเองเก่ง ปราบโควิดเจ๋งที่สุดในโลก ไม่เข้าร่วม COVAX อ้างว่าแพง เลือกไม่ได้ ทั้งที่ COVAX ไม่ได้ห้าม

จองวัคซีนเอง เข้าร่วมกับเขาแล้วจะจอง Astra หรือ Pfizer ที่เดินมาหา 3-4 รอบก็ได้ พูดจาเหมือนให้ร้าย COVAX แต่

ให้กระทรวงต่างประเทศไปขอยืมวัคซีน 

แล้วเป็นไงล่ะ Pfizer มาถึงเมืองไทยแล้ว แสนโดส แต่ผ่านไปลาว คนไทยหัวร่อน้ำตาไหล 

แต่รัฐบาลก็ใช้ความดันทุรัง ใช้อำนาจสยบ เช่น อปท.ลุกฮือขอซื้อ Sinopharm ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “แหวกวง

ล้อม”สั่งมาได้ ก็อ้างกฎหมายอ้าง สตง. ขู่จนเงียบไป แม้ที่จริง การไม่ให้ อปท.ซื้อนั้นถูกแล้ว เพราะจะกลายเป็นมือใคร

ยาวสาวได้สาวเอา แต่การที่เขาอยากซื้อก็เพราะอึดอัดไม่พอใจ รัฐล้มเหลวคุมโควิดไม่อยู่ หาวัคซีนให้ไม่พอ 

มองข้ามช็อต ถ้าผ่านเดือนมิถุนายน เริ่มฉีดวัคซีนได้ แม้ไม่เป็นไปตามเป้าแม้เอา Sinovac สอดไส้ ประยุทธ์ก็คงจะคุยได้ 

ฉีดวัคซีนให้แล้วไง จากนั้นก็จะเอาบุญคุณ จากเราชนะ เรารักกัน คนละครึ่ง ฯลฯ โครงการสงเคราะห์ยาไส้ แม้ธุรกิจ

ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านนวดสปา พากันวอดวาย ก็จะขายความหวังว่าเศรษฐกิจปีหน้าดีแน่ๆ ท่องเที่ยวจะกลับมา 

เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่งผ่านสภา เห็นอยู่ว่างบประจำเลี้ยงรัฐราชการล้นเกินต้องปรับโครงสร้าง ก็มีหน้า

ม้าเสนอแก้กฎหมาย เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะดีกว่า กู้มาซื้ออาวุธ เป็นหนี้ไปชั่วเหลนโหลน ก็โทษจำนำข้าว ประยุทธ์ไม่

ต้องรับผิดชอบอะไร 

พูดง่ายๆ ประเทศไทยคนไทยจะอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ลงไปๆ โดยประยุทธ์ก็จะอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะแย่แค่ไหน โดยอาศัยการ

ทำลายความหวัง ว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถไล่ประยุทธ์ได ้

วิบัติโควิดทำให้คนโกรธประยุทธ์มากที่สุด ทั้งความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ ไม่รับผิดชอบ โทษประชาชนไม่ร่วมมือ แต่

โควิดก็ทำให้คนไม่กล้ารวมตัว ไม่เกิดม็อบไล่ รอให้โควิดจางประยุทธ์ก็ตั้งหลักได้ อวดอ้างบุญคุณ 

แกนนำราษฎรได้รับการประกันตัวหมดแล้ว แต่เคลื่อนไหวยาก ไม่ใช่แค่เงื่อนไขศาล แต่อำนาจรัฐและสลิ่มพร้อมป้ายสี 

เป็นพวกล้มโครงสร้าง ทำให้คนไม่กล้าเข้าร่วมทั้งที่อยากไล่ตู ่

ม็อบตู่ไล่ตู่ก็ไม่มีพลัง ไม่ใช่กลุ่มที่สามารถเป็นแกนนำ ประชาชน 3 ตนที่เรียกร้องนายกฯคนนอก ก็ไม่ใช่วิถีทางที่คนส่วน

ใหญ่เห็นด้วย 

ความห่วยของรัฐบาลทำให้ “พี่โทนี่” กลับมาเป็นที่นิยม แต่พรรคเพ่ือไทยไม่สามารถเทียบชั้นพี่โทนี่ ไม่มีตัวบุคคล จะไล่

ประยุทธ์ตามวิถีทางก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภา ไม่งั้น 250 ส.ว.ก็โหวตกลับมาใหม่ 

ความอับจนวนไปวนมา เพราะเงื่อนตายรัฐธรรมนูญ เพราะความใหญ่โตมหึมาของอำนาจหนุนหลังประยุทธ์ ที่ไม่แยแส

ใคร จะทำให้ประเทศนี้ยิ่งไปสู่จุดวิบัติที่ไม่สิ้นสุด 

“7 ปีแล้วไง” 7 ปียิ่งแย่ลงๆ ยิ่งมีคนโกรธคนไม่พอใจแต่ยิ่งไล่ไม่ได้ มันจะต้องวิบัติขนาดไหนกัน 
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บางคนบอกว่าอาจถึงขั้นต้องเสกตะปู แต่ไม่เชื่อไสยศาสตร์ ไม่หวังพึ่ง เชื่อว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรปะทุจนได้ ปี 63 ก็ไม่

คาดคดิ แล้วเป็นไง 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6435893 
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